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เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๐๕ นาฬิกา     

 

 (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ วรปญญาอนันต ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม)  

 ประธาน  :  ขออนุญาตเรียนอยางนี้นะครบัวา วนันี้คุณศรีวิการ ประธาน 

คณะอนุกรรมาธิการ ทานอยูที่ภาคใตนะครับ มีเหตุการณอะไร ตอนนี้ลุกลามไปถงึมีการฆาครูทีส่อนทาง

สายอาชวีะแลวนะครับ แลวก็เหตุการณก็รายแรงมาก ไปภาคใตหลายวนัแลว แลวอยูทางโนนกม็าประชุม

ในวนันี้ไมได ทีนี้สําหรับวันนี้องคประชุมเขานับเฉพาะทานที่เปนคณะอนุกรรมาธกิารยังขาดอีก ๑ ทาน 

เดี๋ยวไดทราบวาทานประโภชฌกําลังเดนิทางพยายามเดินทางเขามา ผมเขาใจวาวนันีห้ลายทานตอง

ขอขอบพระคุณอยางยิ่ง เนือ่งจากวาเขามาไมสะดวกเลย คือเขาพืน้ที่รอบ ๆ นี้ลําบากมาก เขามาไมได  

ติดกรวยติดอะไร แผงเหลก็อะไรทั้งหลายที่เขากัน้พื้นทีต่ั้งลานพระรูปอะไรตาง ๆ ผมเขาใจวายังกัน้อยู  

เขามาไมไดเลย ตองขอขอบพระคุณอยางยิ่งนะครับ สําหรับการประชมุวันนี้เขาใจวาจะมีเอกสารแจกเพียง

ชุดเดียว เนื่องจากวาเราไดพจิารณาไปจนถึงหมวด ๑ จบไป แลวก็หมวด ๒ ถึงมาตรา ๑๕ ซึง่กพ็อไดแนว

ประชุมกันไป ๒ – ๓ คร้ังนี้กพ็อไดแนวเพิ่มเติม ทนีี้ผมเขาใจวาแมวายงัไมครบองคประชุม ผมจะขออนุญาต

เร่ิมไปกอนเลย รอทานประโภชฌมาก็จะไดนะครับ  ผมขออนุญาตเปดประชุมนะครับ 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงตอทีป่ระชุม เร่ืองทีจ่ะเรียนแจงตอที่ประชุมก็คอื  

ผลของการที่ไดไปจัดงานที่จงัหวัดลําปาง คณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และ

ตรวจรายงานการประชุม ไดไปจัดแสดงนิทรรศการและจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ืองการทาํจดหมายเหตุและ

การบันทึกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เมือ่วันเสารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ศูนยลําปาง จงัหวัดลําปาง ที่อําเภอหางฉตัร อยูนอกเมอืง ไมไดอยูในเมือง แตวากป็ระสบความสําเร็จ 

อยางด ีแลวก็เปนการจัดครั้งแรกเลยนะครบั เปนครั้งแรกที่นาํนทิรรศการไปจัดแสดงที่ตางจังหวัด แลวก็เปน

คร้ังแรกที่มีการอธิบายใหกับคนนอกกรุงเทพ ตามภูมิภาคตาง ๆ ไดเขาใจถึง ๒ เร่ือง  ๑. ก็คือจดหมายเหตุ

คืออะไร ทําไมตองทําจดหมายเหตุกัน  ๒. รัฐธรรมนูญนัน้ทาํไมตองบนัทกึเจตนารมณ เจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญนีบ่ันทกึไวทาํไม ซึ่งกม็ีผูเขารวมงานสวนใหญก็จะเปนนักศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ซึ่งตองเรียนวชิาความรูเบื้องตนเกีย่วกับรัฐศาสตรเปนวชิาพืน้ฐาน แลวก็มนีักศึกษาอื่น ๆ ของ  
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรศูนยลําปาง แลวก็มนีักศึกษาที่เปนนักศกึษาจากราชมงคล แลวก็มีบัณฑิตที่จบไป

แลวก็มา บัณฑิตของธรรมศาสตรก็มา แลวประชาชนทั่วไปก็มาสวนหนึ่ง มีส่ือมวลชนสวนหนึ่งนะครับ  

ตั้งเปาไววาจะมีผูเขารวมงานประมาณ ๒๕๐ คน เอกสารที่นาํไป ๓๐๐ ชุดกห็มด แลวก็เทาที่ดูในรายชื่อที่

ลงทะเบียนนี่เขาใจวาประมาณ ๒๖๐ หรือ ๒๗๐ คนนะครับ คนเขามารวมงานจริงนะครับ โดยทีท่านเดโช 

สวนานนท ซึง่ทานเปนรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่ ๒ และประธานคณะกรรมาธิการกเ็ปน

ประธานในการเปดงาน แลวก็มีรองผูวาราชการจังหวัด นายเจริญสุข ชุมศรี เปนรองผูวาราชการจงัหวัด

ลําปาง ก็ใหเกยีรติมากลาวตอนรับ แลวกิจกรรมนี้ก็ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็คือ

จัดรวมกับมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ศูนยลําปาง รวมกบั ๓ องคกรของธรรมศาสตร  ๑. มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ศูนยลําปาง  ๒. วทิยาลัยสหวทิยากร ซึง่เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ  ๓. สถาบนั 

สัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ซึง่ทานเดโชก็ไดอธิบายภาพรวมในเรื่องของทั้งเรื่องการทํา 

จดหมายเหต ุและเรื่องของการสัมมนา เร่ืองการจัดทําจดหมายเหต ุและการบนัทกึเจตนารมณ แลวก็

อาจารยขนษิฐาก็อธิบายเรื่องจดหมายเหต ุมีข้ึนจอ ทาํเปนเพาเวอรพอยทข้ึน Vision Laser ใหเห็นตัวอยาง

ดวย แลวก็เนือ่งจากอาจารยคมสันทานตดิประชุมคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ชวงวันเสารที่ผานมา

ก็เลยงดเดนิทางไป คุณศรีวกิารกง็ดเดนิทางไป แตวาทานทวิชาก็รวมไปดวย แลวก็ทานธงชาติก็รวมไปดวย 

ทานธงชาติก็ไดแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เปน สสร. ของป ๒๕๔๐ ก็ไดเนื้อหาคอนขางมาก และรายการ

นี้ตลอดรายการก็ไดรับความรวมมือดวยดียิ่งจากสถานีวทิย ุR-Radio นอกจากสงคนมาแลวก็ยงัสง

เจาหนาที่และสงคนระดับคนที่ดูแลสถานวีิทย ุR-Radio ในเขตภาคเหนือมาประสานแลวก็มาถายทอด

ตลอดรายการนะครับ ซึง่สามารถเขาไปไดที่เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ฟงเสียงได 

เขาใจจะเปน Window multi media file  เขาใจวาจะฟงเสียง ภาพนั้นผมไมแนใจวาภาพจะออกมาดวย 

หรือเปลา แตวาเสยีงออกมาแน ๆ นะครบั ก็ยงัเขาไปดไูดอยูตลอดในเว็บไซตของการอาชีวศึกษา แลวก็เขา

ยังไดสัมภาษณชวงละประมาณ ๑๕ นาที สัมภาษณ ๒ คน สัมภาษณทานเดโช สวนานนท แลวก็สัมภาษณ

ตัวผมในเนื้อหาที่เอาไปสัมมนาตาง ๆ อันนี้ก็ขออนุญาตแจงใหทราบนะครับ ซึ่งในรอบตอไปนี้ก็จะไดรับ

ความกรุณาจากทานวัชรินทร ดูเหมือนวาจะตองเปนหวัหนาคณะ เนือ่งจากวาเปนผูใหญที่จะนําคณะไป

สําหรับวนัที่ ๑๔ มิถนุายน ทีจ่ังหวัดมหาสารคาม ซึง่จะเปนกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึง่ซึ่งจัดรวมกับ

สถาบนัการศกึษา คร้ังนีก้็เปนการจัดรวมกับมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ซึ่งจะมนีายกสภามหาวทิยาลัยก็คือ

ทานมีชัย ฤชพุันธ  ประธาน สนช. แตเขาใจวาตามกาํหนดการก็จะไดรับความรวมมือจากทางวทิยาลัย

การเมืองการปกครองของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดอกเตอรวิเชียร เปนคณบดี ซึง่ก็ดําเนนิการเปนที่

เรียบรอย จะมทีานวัชรินทรเปนหวัหนาคณะไป ถามพีธิีการอะไรตาง ๆ ก็จะตองทางทานวัชรินทร แลวก็ยงั 
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ขอไดรับความกรุณาจากทานวัชรินทรดวยวา ขอเปนวทิยากร เพราะเนื้อหาหลาย ๆ สวนที่เราจะพอ

ยกตัวอยางได จะเปนกรอบที่ ๑ เร่ืองสทิธเิสรีภาพ ซึง่ทานไดกรุณาเขียนใหจาํนวนมากนะครับ ทานก็จะไป

พูดไปยกตัวอยางได ตวัผมเองตอนที่ลําปาง ผมก็ข้ึนเพาเวอรพอยทข้ึนจอ เราจะแจกหรือไมแจกเอกสาร

อยางไร มนัมปีญหาอยูอยางหนึ่งก็คือเอกสารไมไดเปนทางการ แตวาทานก็สามารถที่จะพูดที่อธบิายได 

แลวก็อาจจะตองอธิบายวา เอกสารบางทีมนัแจกลําบาก เพราะยังไมเปนทางการอยางไร แตวาถาทานไป

รวมเปนวิทยากรดวยก็จะเปนประโยชนมาก อันนี้ก็เปนเรือ่งที่แจงตอทีป่ระชุมทราบ  เร่ืองที่ ๑ ที่ลําปาง 

เร่ืองที่ ๒ ที่มหาสารคาม  เร่ืองที ่๓ สําหรบัตัวเลมนี ้ก็คอืขอมูลเบื้องตนซึ่งไดดําเนินการจนกระทัง่เสนอไปที่

คณะกรรมาธกิารแลวนีน่ะครับ ก็เอาเขาคณะกรรมาธิการแลว ๒ คร้ัง แตวาคณะกรรมาธิการก็ไดรับทราบ

แลวนะครับ แลวก็ชมเชย เพยีงแตวายังไมไดมีขอเสนอใหปรับปรุงแกไขอยางใดอยางหนึ่ง ไดทราบอยาง 

ไมเปนทางการวา อาจจะมขีองทางคุณหญิงกุลทรัพยบางอะไรบาง ซึง่ก็พยายามทีจ่ะตามอยูวามีขอมูล 

Feedback กลับมาหรือไมนะครับ แตวาก็ยังไมผานออกไปจากคณะกรรมาธิการไปยังสภารางรฐัธรรมนูญ

หรือคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เทาที่ไดฟงการประชุม ๒ คร้ังก็จับความไดวายังไมประสงคจะให

ขอมูลนี้เผยแพรออกไปจากคณะกรรมาธกิาร เพราะวาเดี๋ยวก็จะทาํใหสับสนกนัใหญ อยางเชน ในขณะนี้

อาจารยเจมิศักดิ์ก็กําลังอภปิราย อภิปรายรอบเชานีก่็พดูอีกแลววาเอกสารใชคนละชุด มันสับสนมาก ถาเรา

เอาอีกชุดหนึง่นี่โยนเขาไปกจ็ะยิ่งสับสนไปกันใหญ เพราะฉะนั้นดูเหมอืนวายังไมใชโอกาสอันเหมาะอันควร

ที่จะเอาเรื่องทีเ่ราบันทึกนี้ไปแจงใหสภารางรัฐธรรมนูญไดรับทราบ และนอกจากนั้นแลวในขณะนีส้ภา 

รางรัฐธรรมนญูก็ยังมเีร่ืองประเด็นสําคัญในการพิจารณาและยังไมมีวาระที่จะเสนอเขาไปในชวงนี ้ก็คงจะ

เสนอเขาไปในชวงเดือนกรกฎาคมมากกวา ผมไมทราบวาทางฝายเลขานุการมีเร่ืองอื่นที่จะแจงใหที่ประชุม

ทราบเพิ่มเติมบางไหมครับ   

 เลขานุการ  :  ไมมี  

 ประธาน  :  ไมมีนะครับ ตอไปผมไมทราบวาในระเบียบวาระที่ ๒ ในวนันี้เราไดเตรียมเรื่อง

การรับรอง  

 เลขานุการ  :  ขอเลื่อนไปกอน   

 ประธาน  :  ระเบียบวาระที ่๒ รับรองบันทกึการประชุมนีจ้ะขออภัยขออนุญาตเลื่อนวาระนี้

ไปกอนนะครับ มาที่เร่ืองหลักที่เราจะพิจารณากนัในวนันี้เลยนะครับ ก็คือ 

 ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองพิจารณา ก็คือพจิารณาจัดทาํรางบันทึกเจตนารมณรายมาตรา  

ซึ่งในวันนี้เราจะพิจารณาตอที่มาตรา ๑๕  ทนีี้จะขออนญุาตอยางนี้ครับวา สําหรับในการประชมุ 

คณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปนี้ มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๑๔ ที่ไปปรับปรุงไดขอความอยางไร ชวยเอามาแสดง

เสนอตอที่ประชุมดวย จะไดจบไป เดี๋ยวจะคางมากเกนิไป เชิญทานประโภชฌครับ 
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วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐   

 

 นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ ในสวนของมาตรา ๑ ถึง 

มาตรา ๑๔ ทีท่ําไป ผมคิดวานาจะ Mail ไปใหคณะกรรมาธิการวิสามญัชุดใหญเสียกอน เพื่อจะไดดูเปน

การเกริ่นปูพืน้ไป จะไดไมเสียเวลา เพราะมันจะไดใชเวลาในการคิดไดนาน คิดวานาจะกระทําไดไมยาก 

ขอบคุณ 

 ประธาน  :  ไดไหมครับ เขาใจวาเรามี e-mail อยูเกือบทัง้หมดเลยนะครบัเทาที่มนีี่นะครับ 

ซึ่งจะขอให e-mail ไปซึ่งจะไมมีคาใชจายอะไรทั้งสิ้นเลย แลวก็สะดวกดวยนะครับ ทนีี้ผมขออนุญาตถาม

ขอมูลนิดหนึ่ง e-mail ของคณะกรรมาธิการชุดใหญนี้เรามีครบทุกคนไหม ถาไมครบ สมควรจะ Fax ดวย

หรือไมอยางไร เรามีจาํนวนมากใชไหมครับ e-mail ขอมูลที่เรามีอยู เกือบหมดเลยหรอืเปลาครับ เกอืบหมด

ทุกคนเลยใชไหมครับ เพราะฉะนัน้สวนทีข่าดนี่ถาเปนไปไดจะใชวิธี Fax นีจ่ะไดไหม เพราะวาก็ไมมาก เพื่อ

เปนขอมูล แตเราตองมนีําวา อันนี้เพื่อเปนขอมูลเพื่อใหทานเห็น แลวก็ในโอกาสตอไปผมเสนออยางนี้ครับ

วา ถาจบหมวด ๒ เราจะเอาเขาคณะกรรมาธิการชุดใหญใหชวยพิจารณา ไมใชวาโยนเขาไปพรวดเดียวเต็ม

ไปหมด พอจบหมวด ๒ เราก็จะเริ่มพจิารณาแลว แลวผมเหน็ดวยกับทานประโภชฌวาเราควรจะรีบสงเทาที่

เราทําเสร็จนะครับ ขอเปนอยางนี้ ขอบพระคุณครับ  ทนีีว้ันนี้ก็คงยังไมดูหนาตาของมาตรา ๑ ถึงมาตรา ๑๔ 

ก็ขอตอที่มาตรา ๑๕ เลย มาตรา ๑๕ กเ็ปนสวนตอในเรือ่งของหมวด ๒ พระมหากษัตริย ลองชวยกัน

พิจารณา ชวยเสนอเลย เชิญครับ   

 

                                                                                                                                              - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นวพร ๒/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

   

  ประธาน  :  ผมขอแทรกนิดเดียว เดี๋ยวตอไดเลยนะครับ คนบอกวา คร้ังที ่๓ แลวก็วนันี้

วันที่ ๑๑ มิถนุายน ๒๕๕๐ ใชไหมครับ ขอวา Header footer หัวกระดาษ ทายกระดาษมนันาจะเปน

ขอความทายกระดาษ ขอความทายกระดาษนาจะบอกวา เราพิจารณาเปนครั้งที่ ๓ แลวก็วนัที่เทาไร  

ไมอยางนั้นแลวตอไปจะมีเอกสารเต็มไปหมด อันนี้จะไดรูวาเราคุยกันครั้งที่ ๓ แลว แลวก็วนัที่เทาไร ขอให

ทุกกรอบ เวลาสงเอกสารใหพิจารณาขอใหมีขอความขางลางดวยนะครับ โอ.เค. ตอเลยครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๑๕ กอนเขารับหนาทีอ่งคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณ

ตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ ขาพระพทุธเจา ชื่อผูปฏิญาณ ขอถวายสตัยปฏิญาณวา 

ขาพระพทุธเจาจะจงรักภักดตีอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชน

ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยทกุประการ 

เจตนารมณถวายสัตยปฏิญาณตอสถาบนัพระมหากษัตริย กอนการเขารับหนาที่ขององคมนตรี เพือ่แสดง

ความจงรักภักดี ปฎิญาณหมายความวา คํากลาวอยางมีพิธีเปนคํามัน่วาจะปฏิบัตกิารอยางใดอยางหนึ่ง  

ถาไมปฏิบัติตามมัน่ที่ใหไว ใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ระบุไวจงบรรดาใหเกิดผลราย พระมหากษัตริย หมายความวา

ตองกลาวเฉพาะพระพักตร ตราบใดที่ยังไมไดถวายสัตยปฏิญาณจะเขารับหนาที่ไมได หมายเหตุคงเดิม

ตามรัฐธรรมนญูป ๒๕๔๐ และคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  หมายความวาหลักการนี้ เพิ่งมีบัญัตติใน ๒๔๙๒ 

หลังจากนั้นมามีอีกไหม  

  ประธาน  :  เร่ิม ๒๔๙๒ เปนครั้งแรกครับ แลวมาบัญญัตไิวตลอด ใชครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็ตองบอกใหชัดวา หลักการนี้มีบัญญัติไวตั้งแต 

ป ๒๔๙๒ เปนตนมาจนถงึฉบับปจจุบันหรืออยางไรก็วาเอาดูประหนึ่งวาใหม ี๒ ฉบับ 

  ประธาน   :  คอืเติมคําวา เปนตนมาตอทาย เขาใจไหมครับ คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมา ไดไหมครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ทีว่าเจตนารมณการปฏิญาณมันไมใชแสดงความจงรักภักดี 

อยางเดยีว มนัแสดงถงึการปฏิบัติหนาที่ดวยไมใชหรือ คอืหลักการปฏิบัติหนาที ่ 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ทนีี้คําอธิบายคาํวาปฏิญาณหมายความวา นาจะไปอยู 

ตรงหมายเหตุ ถาเอามาใสตรงวรรคนี้ปบ ดูประหนึง่สับสนนิดหนึง่ นี่เปนขอสังเกตวา ปฏิญาณนาจะ

เจตนารมณ ไมใชเฉพาะจงรักภักดีอยางเดยีว มนัรวมถงึการปฏิบัติหนาที่ดวยหรือเปลา 

  ประธาน  :  ขออนุญาตหารือนิดหนึ่งนะครับ เพราะเดี๋ยวเราเจอในเรื่องของการปฏิญาณ

ตนของตําแหนงอืน่ ๆ ดวย แตสําหรับตําแหนงในมาตรา ๑๕ เปนตําแหนงตอจากนี้เฉพาะหรือเปลา  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นวพร ๒/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

ผมไมทราบ แตเปนตําแหนงองคมนตรี อันนี้เปนตาํแหนงองคมนตรี ทีนีจ้งรักภักดีอยางเดียวผมเหน็ดวยวา 

ไมพอ อยากจะขอความเห็นเพิ่มเติมนะครบั เชิญเลยครบั เชิญทานคณิตครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร   :  ขอบคุณครับ ผม คณิต ครับ 

ประการที ่๑ ปกติถวายสัตยปฏิญาณผมเขาใจวา เปนเรื่องที่จะปฏิญาณตนเพื่อจะปฏิบัติ 

หนาทีโ่ดยซื่อสัตยสุจริตนะครับ ทีนี้สําหรบัเกี่ยวกับทางดานหมวดพระมหากษัตริย องคมนตรีตอง

ประกอบดวยความจงภักดีเพิ่มข้ึนมาอีกจากขาราชการทั่วไป เพราะฉะนัน้ตรงนี้ผมคิดวา อยากจะขอเสนอ

วาการปฏิญาณ การถวายสตัยปฏิญาณจะตองมีเร่ืองการปฏิบัติหนาที่ทกุครั้งนะครับ 

  ประการที ่๒ เกี่ยวกับเร่ืองการปฏิญาณนะครับ ทีเมื่อกีพ้ี่วัชรนิทรเสนอมาวา นาจะมีตรง

หมายเหต ุทนีีถ้าเกิดดูจากเจตนารมณเราตั้งใจจะเขียนหมายเหตุเพื่อจะใหเห็นวาเปนเรื่องคงเดิมหรือ

เปลี่ยนแปลงอยางไร ตรงนี้ถาเกิดปฏิญาณเอาไวตามเดิมอาจจะไมรุงรัง ถาเกิดเอาไวตรงหมายเหตุอาจจะ

ทําใหดูชองหมายเหตุรุงรังไปนิดหนึ่ง ผมเลยขออนุญาตขอความเหน็ตางวาอาจจะเอาไวตามเดิม 

ดีกวาครับ 

  ประธาน  :  ทานวัชรินทรเชญิครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือวรรคสองคําอธิบายพรอมปฏิญาณมันคลาย ๆ กับ 

ในบทดูจากพจนานุกรมใชไหม ในคําจากพจนานกุรมใชหรือเปลา  

นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  เปนคําอธิบายของอาจารย 

ประธาน  :  คือเราตั้งโจทยวาทาํไมตองบันทึกเจตนารมณ นี่มนัไมใชการอธิบาย 

เพราะฉะนัน้นาจะตองปรับคืออยากจะขอหารือเพราะมหีลายแหงเราใช คํานีห้มายความวา คํานี้

หมายความวา เราคงจะตองธิบายมากกวาวาทาํไมตองปฏิญาณ ทาํไมตองปฏิญาณตนตอพระมหากษัตริย 

ไมใชอธิบายวาปฎิญาณหมายความวา ตอพระมหากษตัริยหมายความวา อยางนัน้จะตรงกวาไหมครับ 

เพราะวาเราจะเจออยางนีห้ลายกรณี เราตองตอบโจทยวาทําไมตองทาํอยางนัน้ ทาํไมมาตรานี้เขยีนอยางนี้

มากกวา รับไดไหมครับ คือที่ลักไกไปแลว ก็ยงัแกทนัอยู ถาอยางนัน้เอาขอความกอน ลําดับถอยคาํได ตก

ลงขอความในยอหนาที่ ๒ กบัยอหนาที่ ๓ อาจจะแยกหรอือาจจะรวมกนั แตวาปรับไดไหมครับ เพือ่ตอบ

คําถามวาทําไมตองปฏิญาณตน แลวทําไมตองปฏิญาณตนตอพระมหากษัตริยดวยไดไหมครับ 

ซึ่งดูเหมือนวามีขอเสนอวากเ็ก็บไวตรงนี ้แตวาไมตองไปใสไวในชองหมายเหตุ หมายเหตนุาจะสัน้ 

หนอยนะ รับไดไหมครับ มีขอสังเกตอยางอื่นไหมครับ เชิญนะครับ อาจารยวิจิตราเชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  ไมทราบจะเขยีนสั้น ๆ แบบนี้ไดไหม การถวายสัตย

ปฏิญาณตอสถาบนัพระมหากษัตริย หรือพระมหากษัตริยเฉย ๆ ก็ได กอนการเขารับหนาที่ขององคมนตรี

เปนการกระทาํเพื่อแสดงความจงรักภกัดีแลวก็จบ แคนีพ้อ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นวพร ๒/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  คือที่ทานเสนอเมื่อสักครูนี้ก็คอื เร่ืองบรรทัดแรกก็ข้ึนตนกอนการเขารับหนาที่

เลยใชไหมครบั กอนการเขารับหนาที่ขององคมนตรีข้ึนตรงนี้เลย ขอทานทบทวนอกีทีไดไหมครับ 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม   :  การถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยกอนการ

เขารับหนาที่ขององคมนตรีเปนการกระทาํเพื่อแสดงความจงรักภักด ี

  ประธาน  :  ไมใชสถาบนั การถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยกอนการเขารับหนาที ่

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  เมื่อกี้ผมฟงไมทนั องคมนตรีคลายเปนที่ปรึกษาของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ใชไหมครับ รับหนาที่ก็คือเปนถวายใหคาํแนะนําถวายคําปรึกษาหรอืขอหารือ

ที่ทานหารือหรือวาทางคณะองคมนตรีถวายคําหารือ ทีน่ีเ้จตนารมณจงรักภักดี คือ อันอื่นมนักจ็งรักภักดี  

ประธาน  :  คือทานคิดวานาจะตองบอกวา ทําหนาที่อะไร หนาที่คือ ถวายคาํหารือ 

ใชไหมครับ แตวามาตรากอนที่จะถงึมาตรา ๑๕ ดูเหมือนวาจะมกีลาวถึงวา องคมนตรีทําอะไรอยูใชไหม

ครับ ทีนี้เรามาเริ่มขอความมาตรา ๑๕ ที่จริงกอนมาตรา ๑๕ จะมีอยู ถวายคาํ เรียนเชิญ 

ทานประโภชฌครับ 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผม ประโภชฌ สภาวส ุจริง ๆ แลวการถวายสัตยปฏิญาณตน 

ตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อรับหนาที่สําคญั ๆ ก็มีปรากฏใหเหน็หมดนะครับ แมกระทั่งในสวน

ของสมาชิกรัฐสภาเองก็ตามที ผมคิดวาในสวนนี้นาทีจ่ะมองยอนไปถึงประเพณีปฏิบตัิตั้งแตสมัยโบราณ

แลววาตัง้แตสมัยกองทพั สมเด็จพระเจาอูทองอะไรทาํนองนี้เลยหรือเปลาวา เราไดมีการกระทําอยางนี้มา

เปนประเพณปีฏิบัติมาชานานแลว แลวกก็ารกระทําอนันี้ก็เปนการสอดคลองใหประเพณีนัน้ไดสืบทอด

ออกมาเพื่อเปนการใหเร่ิมตนการทํางาน มันเปนสัญลักษณของการเริม่ตนการทํางานดวย อยางสมาชิก

รัฐสภาถาไมถวายสัตยก็ไมถอืวาเปนสมาชกิรัฐสภา เพราะฉะนัน้จุดนีน้าจะเปนประเด็นเหมือนกนันะครับ 

ผมฝากไวดวยครับ 

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้กน็าจะมีขอความทํานองวา เปนไปตามประเพณีปฏิบัติที่มมีา 

แตโบราณนะครับ ทํานองนีน้ะครับ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ถือน้าํพพิัฒนสัตยาบนัสมัยกอนเปนอยางนี้คลาย ๆ กับ

มาสาปแชงตัวเองวาจะตองซื่อสัตยสุจริต ถวาย ถาไมปฏิบัติตาม จะมีอันเปนไปมนัเปนพิธนีี้เกาแกและ

ศักดิ์สิทธิ์เราจะสื่ออยางไรตรงนี ้

  ประธาน  :  ยอหนาที ่๒ ใชไหมครับ ยอหนาที่ ๒ พูดถงึเรื่องวาทําไมตองปฏิญาณแลวก็

ขอใหส่ิงศักดิ์สิทธิท์ี่ระบุไวจงดลบรรดาใหเกิดผลราย ถาหากไมปฏิบัตติามคํามัน่ที่ใหไวจะเปนอยางนี้ แตวา

ตองเพิ่มเขาไปวาจริง ๆ แลวก็สืบตอมาจากประเพณีที่ไดปฏิบัติมาตั้งแตคร้ังโบราณ เชิญครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นวพร ๒/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมคิดวาเราพอไดเปนรูปเปนกรอบพอสมควรแลว แลวเราแขวน

มาตรานี้ไวกอนก็ได เพราะวาถาเราทาํตรงนี้ใหสวยเราจะไปใชไดในกรอบ ๒ ในเร่ืองของสมาชิกรัฐสภา 

ก็จําตองมกีารถวายสัตยปฏิญาณอยูอีกเหมือนกนันะครับ คิดวานอง ๆ นักวิชาการพอไดไอเดียตรงนี้แลว

ลองไปคนแลวกระชับตรงความรูสึกตรงนี้นะครับ จับเปนประเด็น ๆ ไว แลวลองคนหาดูอีก คงไมสามารถจะ

สําเร็จไดภายใน ๑ เดือน 

  ประธาน  :  แลวก็เอามาเสนอหลงัจากปรับปรุงแลวนะครับ เชิญทานคณิตครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ เมื่อกี้ผมยอนกลับไปดูของเมื่อคราวที่แลว ถาเกิด

คร้ังนี้ที่เราบอกวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมา ถาเกิดของเดิม

มาตรา ๘ นะครับ คงเดิมตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ ทิ้งไวแคนั้น ไมไดบอกวาคงเดมิ

ตามตั้งแตป ๒๔๙๒ เปนตนมา ในตรงนี้ผมคิดวาจะเอายางไรก็ได แตอยากจะใหมนัเหมือนกัน 

  ประธาน  :  ครับ เราเคยคุยกันครับ ไมเปนไร ผมขออธบิายเลย คือตัวรางเดิมเขาใจวา ยัง

ปรับปรุงแลวยงัเพิม่ไดอีก กค็ือ เราตองยอนกลับมาดูรัฐธรรมนูญฉบับตน ถา ๒๔๗๕ ตองอาง ๒๔๗๕ ทนีี้

บังเอิญมาตรา ๑๕ เรายอนไป ไปเจอแค ๒๔๙๒ เปนตนมา ถาอันไหนตั้งแต ๒๔๗๕ เปนตนก็ตองถอยไป 

๒๔๗๕ อันไหนประเพณีแตโบราณตองอางประเพณีแตโบราณดวย อันนี้เราคุยไวอยางนี้ มีอะไรเพิ่มเติม

หรือเปลา ทานนพรัตนจะไดผานไปได  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ   :  ก็เปนมติของคราวที่แลวครับ ก็ไปเพิม่เติมแลวครับ  

ประธาน  :  โอ.เค. แตวาตองเอามาใหดูนะ อันนีท้านตองเอามาดู วาตกลงเขียนครบไหม  

เพราะฉะนัน้จะตองถูกทวงถามหรือตองดวูาเขียนครบถวนหรือไม ถาอยางนัน้ถาไมมปีระเด็นอื่น ผมขอ

อนุญาตผานมาตรา ๑๕ ไปนะครับ เชิญครับ 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  ขอตั้งขอสังเกตมาตรา ๑๕ นดิหนอยนะครบั ก็คือวาที่ตอ

สถาบนัพระมหากษัตริย ก็อยากใหที่ประชมุพิจารณาวาจะตัดคําวา สถาบนัออกหรือไม 

  ประธาน  :  ตองตัดครับ ถวายสัตยปฏิญาณตอสถาบันไมได ตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

ใครในตัวบทเขาเขียนไวถูกแลว ตอพระมหากษัตริยตอสถาบนัไมได เลมใหญ กเ็ลมใหญ ไมสนใจเอาตามที่

มันถกู ครับ ตองเอาใหถูกไมตองดูอะไรถึงขนาดนั้นนะครับ ก็ในเมื่ออันนี้ตองใสไวอยางนี้ก็ตองใสไวอยางนี้

นะครับ ตอนะครับ  

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ฝากฝายเลขานกุารนดิหนึง่ คือตรงถวายสัตยมนัจะม ี

หลายมาตรา มีของคณะมนตรี แลวก็มีของผูพพิากษาดวย ดูไปทเีดียวเลย เพราะวาหลักการเมือนกนั  

แตวามันอาจจะตางกันตรงที่วาความสําคญั  

ประธาน  :  คือมาตรา ๑๕ มีเร่ืองจงรักภกัดี มีหมดเลยหรือครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นวพร ๒/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  มีจงรกัภักดี 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็ตามความหมายเดียวกนั 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  แตวาจะมีความซื่อสัตยสุจริตหรืออะไรปฏิบัติ 

หนาทีเ่กี่ยวกับ ถาอยางนีก้็เสนอมาแบบทุกมาตราทีเ่กี่ยวกับเร่ืองการถวายสัตยปฏิญาณจะไดจบไปเลย  

ประธาน  :  กม็ีอยูหลายมาตรา โอ.เค. นะครับ อันนี้เราหมายเหตุไวดวยวา ไปทําใน 

มาตราอื่น แลวก็จบชุดนี้ไปเลยนะครับ ชุดที่เกีย่วของกับการถวายสัตยปฏิญาณ มาตราอื่น ๆ ดวย เชน

มาตรา ๑๙๗ และมีอ่ืน ๆ อีกนะครับ เดีย๋วไปคนไดนะครับ มีหลายมาตรา ขอบพระคุณครบั ตอไป 

มาตรา ๑๖ เชญิครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๑๖ องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ ตาย ลาออก หรือมี

พระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง เจตนารมณ เพื่อกําหนดเหตุแหงการพนจากตําแหนงขององคมนตรี

ไว ซึ่งมีอยู ๓ กรณีไดแก พนตําแหนงเมื่อตาย พนตาํแหนงเมื่อลาออก หรือพนจากตาํแหนงเมื่อมีพระบรม

ราชโองใหพนจากตําแหนง ซึ่งเปนไปตามพระราชอัธยาศัย สาเหตุคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทยพทุธศักราช ๒๕๔๐ และคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 

๒๔๙๒ เปนตนมาครับ 

                     - ๓/๑ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                             อารีรัตน ๓/๑  

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐    

 

 ประธาน  :  ตายนีก่็ตายแนนะครับ แตลาออกเปนไปตามพระราชอัธยาศัยหรือเปลาครับ 

หรือวาพนจากตําแหนงเปนไปตามพระราชอัธยาศัยอยางเดียว ขนาดตายนีย่ังตองถวายบงัคมลาเลย  

ตามธรรมเนยีม จริง ๆ ใชไหมครับ ตายนี่ตองไปลาตายดวยนะครับ ญาติตองไปลาตาย ทนีี้ผมไมทราบวา

เราเขียนอยางนี้มันชัดเจนหรอืไมครับ จะขอถามความเหน็ผูรูหนอยครับ แตเทาที่ผมทราบ ขาราชการ

ระดับสูงตายตองไปถวายบังคมลาดวยซ้าํครับ  

 นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมคิดวามาตรา ๑๖ นี้เราเอาเฉพาะในสวนนี้เพื่อกาํหนดเหตุ

แหงการพนจากตําแหนงขององคมนตรีกพ็อแลว ที่เหลือมันก็มีความกระจางในถอยคําของมาตราอยูแลว   

 ประธาน  :  ไดไหมครับ ก็คือเพื่อกาํหนดเหตุแหงการพนจากตําแหนงขององคมนตรี  

ไมตองไวนีน่ะครับ ตัดคําวา ไว ออกดวย จบเลย ไดไหมครับ ก็เหลือชองหมายเหตุ แสดงวาเราคนไปแลว 

อางอิงไดแคป ๒๔๙๒  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ตั้งแตป ๒๔๙๒ เปนตนมา  

 ประธาน  :  ป ๒๔๙๒ แลวเติมคําวา เปนตนมา ใชไหมครับ อันนีย้ืนยนันะครับ  

เชิญทานคณติ  

 นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  เลยเผื่อไวกอนนะครับ สมมุติวาถาเผื่อเราเจอมันมาเริ่มตน พูดถงึ

มาตราอื่น ๆ ถามาเจอเริ่มตนเมื่อปไมใช ๒๔๙๒ มาเร่ิมตนสมมุติป ๒๕๑๕ แลวกห็ยุดไป แตวามีอีกทหีนึง่ 

๒๔๗๕ ตรงนัน้เราก็คงตองใชวา ๒๕๑๕ เปนตนมา แลวก็ อนงึ แลวตองมีตอไปอีกวา ฉบับไหนที่ม ี 

เพื่อจะไดใหชดัเจน   

 ประธาน  :  อันนี้ขออนุญาตขอความเหน็วาตองไลหลาย ๆ ฉบับหรือเปลา หรือวาสาวไป

ถึงไหน คือเจตนารมณตอนแรกนี่เราคิดวา บางอยางมันไมใชวาคงเดิมตามป ๒๕๔๐ อยางเดียว ทจีริงมันมี

มากอน ทีนี้เราควรจะตองใหอยางที่พี่คณติวาไหมครับ ทานคิดวาอยางไรจะขอความเห็นนิดหนึง่นะครับ 

เชิญทานประโภชฌครับ  

 นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ คือจริง ๆ แลวถาเราพิจารณาดู

การเปนคงเดมิของมัน มิไดเปนเจตนารมณนะครับ เจตนารมณมิไดมคีวามประสงคจะใหคงเดิม แตเผอิญ

เจตนารมณมนัไปตรงกันกบัส่ิงที่ผานมามันเลยคงเดิม คําถามก็คือวา แลวเราจะตองใสลงไปไหม คนที่มา

เปดเจตนารมณอยากจะรูไหมวาทีเ่ขียนนีเ่ขียนแลวมนัไปซ้ํากับอันไหน แลวเขาจะมาเปดทีเ่จตนารมณ  

มันตองคิดประเด็นนี้ ถาเขาอยากจะดูวามาตรานี้มีความซับซอนกับรัฐธรรมนูญที่ผานมา ๑๗ ฉบับ  

ที่ฉบับใดบาง เขาจะลุกขึน้มาเปดดูเอกสารที่เกี่ยวของกบัเจตนารมณหรือเปลา ตองอยูที่ประเดน็นี ้ถาเขา

และทุกคนเหน็ตรงกนัวาจะตองมาเปดเจตนารมณเทานั้นจงึจะรูวาไปซ้ําซอนกับรัฐธรรมนูญฉบบัไหนไดบาง  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                             อารีรัตน ๓/๒  

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐    

 

เราจึงจะตองมานัง่ไลใสออกมา แตถามนัไมเกี่ยวของมนัก็ไมเห็นจาํเปนที่เราจะตองมานั่งดหูรือวา 

มันซ้ําซอนแตประการใด อยาลืมวาเจตนารมณคนที่รางก็ดี เราก็ดนีี่มิไดมีความประสงคจะใหคงเดิมไว  

คือไมใชวาคงเดิมแลวจะดีทีสุ่ดไมใช เผอิญมันไปเหมือนกนัจึงกลายเปนคงเดิมไปโดยปริยายครบั  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือนาจะใชคําวา หลกัการดังกลาว มีบัญญัติไวคร้ังแรก

ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับไหนเปนตนมา ที่จริงมันก็คือเปนหลักการในเรือ่งนัน้ ๆ มีการบัญญัติใน 

รัฐธรรมนูญไทย แตที่ผมเขียนใหเมื่อกี้นีท้ี่ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพิง่นํามา หลักการดังกลาวนาํมา

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เปนตนมา นีเ่อามาจากหลักตรงนี ้ทนีี้คือถาจะเขียนใหชัดมนันาจะเนน 

ตรงนั้น หลกัการตัวนี้มนัเริ่มเอามาใชในรัฐธรรมนูญไทยตั้งแตเมื่อไร หรือวาเปนหลักการที่เปนจารีต

ประเพณีการปกครองมาในอดีต แลวก็เพิง่มาบัญญัติไวเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญเมือ่ไร ถาเขียนไดอยางนั้น

มันจะชัด  

 ประธาน  :  ประเด็นนี้จะนาสนใจ คือเรากอ็ยูในหมวด ๑ หมวด ๒  ในเมื่อเขาไมไดแกไมได

อะไร เรากําลงัคิดตรงนี้ แตวาตองคิดถึงหมวดอื่น ๆ ที่จะตามมาอีกมากดวยวาจะทาํอยางไร เพราะฉะนั้นที่

ทานประโภชฌไดอธิบายนีก่็จะสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกรอบ ๒ เร่ืองสถาบนัการเมือง ทนีี้คราวนี้จะ

สนุกแลวเพราะจะไมเหมือนกันเลย มนัจําเปนหรือเปลาเปนประเด็นหรอืเปลา หรือการบันทึกเจตนารมณ

จริงหรือไม หรือวาเราเคยคุยกันวา ตองทาํอยางนี้เหมือนกันทุกกรอบทกุหมวด แตพอถึงหมวด ๑ หมวด ๒ 

เราคิดวาจะพยายามอธิบายตรงนี้ไว แตพอถึงจุดอื่นเราจะวางรูปแบบ แลวก็ตองไปใชหมดอยางนี้มนัจะไป

ผิดทางอยางไรหรือไม เพราะวัตถุประสงคหลักนี่เราตองอธิบายเจตนารมณวาทีบ่ันทกึไวนี่ขยายความ

มาตราวาตองการอะไรมากกวา แตถามนัเปนประเดน็วา ในเมื่อหมวด ๑ หมวด ๒ นี่มันมีประเดน็วาตอง

เทาความไปถงึในอดีตมันเลยตองเทาความไป แตผมก็เขาใจวาสาํหรบัหมวดอืน่นี ่เชน ที่มาของ สส. สว. 

อะไรตาง ๆ เหลานี้คงไมมีความจําเปนใด ๆ คือถาไปเปรียบเทยีบกับในอดีตเขาจะเปนตารางใหญมาก  

แลวก็จะมีเอกสารตาง ๆ มามาก ซึ่งก็จะหมดความจาํเปน ซึง่จะไมใชเร่ืองเจตนารมณแลว อันนั้นคงจะ

พยายามเอาวา อยางนอยทีสุ่ด ณ ทีน่ี้เราพิจารณาหมวด ๑ หมวด ๒ เราเขียนอยางนี้ แตถาเปนหมวดอื่น

เอาเปนวาไมผูกมัดนะครับวา ตองไปคนไปอะไรเต็มไปหมด อันนัน้เหลือกลับมาที่มาตรานี ้เพราะฉะนัน้มี  

๒ แนวแลวนะครับ ก็คือใชคําวา เปนตนมา หรือวาบอกก็ตรงเหมือนกนัทีท่านวชัรินทรบอกนะครับวา  

การดังกลาวกไ็ดมีการบัญญัติเปนครั้งแรกไวในฉบับป ๒๔๙๒ อยางนีน้ะครับ ใหเลอืกอยางนี ้ทานคิดวา

ทานเห็นวาเปนอยางไรนะครับ อยากจะถามนิดหนึง่นะครับ ถาความเห็นของผมนี่ไดทั้ง ๒ อยาง เพียงแตวา

เราจะตองใหเปรียบเทียบกบัมาตราอื่นดวย เพราะวาเราตองเขียนอธบิายหลายมาตราในหมวด ๑ กับ 

หมวด ๒ คือถาไมอยางนัน้กต็องเขียนไวทัง้ ๒ แบบ แลวก็ใหเลือกอกีทหีนึง่ ไมทราบวาทานมีความเหน็

อยางไรบางครับ มีความเหน็หรือเปลา มอีะไรหรือเปลา เชิญนะครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                             อารีรัตน ๓/๓  

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐    

 

 นางสาวณัฏฐินี พัดฉวีวรรณ  :  ณัฏฐินี นะคะ ถาเปนกรอบ ๒ แลวใหดูวามาตรานี้เขียนมา

ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับที่เทาไร อยางมาตราหนึ่งมันม ี๕ วรรคอยางนี้ แตละวรรคก็เขียนมาแตละรัฐธรรมนูญ 

คือ ๕ รัฐธรรมนูญมาประกอบกันเปน ๑ มาตรา ถาเขียนเอาไวก็จะเยอะคะ  

 ประธาน  :  คือผมก็คิดวาเรือ่งนัน้คงไมเขยีนแน เร่ืองสถาบันการเมือง แลวมาไลเขียน

เทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ นี่ไมมีประโยชนอันใดเลย ซึ่งเรื่องนีเ้ขามีการศึกษาอยูแลว ชุดวชิาการ  

ชุดอื่นนี่เขาศกึษาอยูแลว แตคงไมใชเร่ืองเจตนารมณแลวถาเปนหมวดนั้น เชิญทานคณิตครับ  

 นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  คืออยางกรณีแตละมาตรานี่ที่เปล่ียนไปจากเดิม ถาเผื่อเกิด 

ไมเปลี่ยนเรากห็มายเหตวุาคงเดิมไมเปลี่ยน แตถาเผื่อเกดิเปลี่ยนใชไหมครับ ก็คงไมตองมีหมายเหตุ 

เพียงแตวา บนัทกึเจตนารมณวา มาตรานีเ้จตนารมณคอือะไรเทานัน้เองนะครับ  

 ประธาน  :  อยางนัน้ดูเหมือนวา เราคิดวาอยางไรก็ไดใชไหมครับ จะเขยีนวาเปนตนมา 

หรือวาที่เสนอใหเสนอวา อันนี้ถามีคนโตแยงจะเอาอันหลังนีว้า หลกัการดังกลาวไดมีการบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ พทุธศักราช ๒๔๙๒ เปนครั้งแรกจะใชอยางนี้แทนไดไหมครับ   

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  บางอันบัญญัติ แลวกต็อมาไมมีบัญญัติอยางนี้ เราก็

บอกวา คร้ังแรกนี้ก ็โอ.เค. มนัก็คือวา แมฉบับหลังชัว่คราวนี่ไมบัญญัตแินนอน ประกาศชั่วคราว ๆ  

ไมละเอียด ไมมีบัญญัติ ก็อาจจะเปนบอกวา หลักการดังกลาวมีบัญญัติไวคร้ังแรก ฉบับไหนอยางนี้ คือ 

คนคนจะไดไมตองไป Search มากอกีวาจบแคตรงนั้น ไปดูตรงนั้นก็รูอยางนี้ แตถาเราไมเขียนนี่เขาก็คือ 

คนแบบฟลุก ๆ ก็ยังคิดอยูวาอันนี้มนัเขียนฉบับไหนบาง ชัว่คราวมีไหม เปดดูชั่วคราวไมมีเขียนอกีที   

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้มาตรา ๑๖ นี้ผานนะครับ เจตนารมณ เพื่อกาํหนดเหตุแหงการพน

จากตําแหนงขององคมนตรี แลวก็ หมายเหตุ คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

๒๕๔๐ และหลักการดังกลาวไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๙๒ 

เปนครั้งแรก เอาอยางนีน้ะครับ  ขออนุญาตตอมาที่มาตรา ๑๗  มาตรา ๑๗ เชิญครบั  

 นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๑๗ การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและ 

สมุหราชองครักษพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย   

 เจตนารมณ เพื่อรับรองพระราชอํานาจอนัเปนการสวนพระองค ซึ่งจะทรงแตงตั้งหรือให

ขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษพนจากตาํแหนง เปนไปตามพระราชอัธยาศัย  

 หมายเหต ุคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และ

หลักการดังกลาวมกีารบัญญตัิในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๙๒ เปนครั้งแรก   

 ประธาน  :  ทานคณิตครับ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                             อารีรัตน ๓/๔  

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐    

 

 นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  มาตรา ๑๗ สมุหราชองครักษ ทุกคนเหน็วาพิมพผิดทุกคนเลย

ครับ สมุหะ   

 ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌครับ 

 นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ในมาตรานี้ก็เชนเดียวกนันะครับ ผมคิดวาขอความที่ไปซ้าํซอน

กับในตัวมาตราเองนาจะตัดทิ้งไป ก็นาจะเหลือเพยีงแค เพื่อรับรองพระราชอํานาจอนัเปนการสวนพระองค 

ก็นาจะเพียงพอแลว   

 ประธาน  :  สวนขอความในหมายเหตกุ็เขยีนทํานองเดยีวกับในมาตรา ๑๖ ขอความ 

ในทาํนองเดียวกัน ถาอยางนั้นจะผานมาตรา ๑๗ ไปไดไหมครับ มีขอเสนออื่นอกีไหมครับ ถาไมม ี 

ขออนุญาตผานไปที่มาตรา ๑๘ ครับ เชิญครับ  

 นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูใน

ราชอาณาจกัรหรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตัง้ผูใดผูหนึง่เปน 

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

 เจตนารมณ เพื่อปองกนัการวางลงของผูทําหนาทีพ่ระมหากษัตริย และใหการปฏิบัติ 

พระราชกรณยีกิจของพระมหากษัตริยสามารถดําเนนิตอไป ซึ่งการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค

เปนไปตามพระราชอัธยาศัย โดยผูสําเร็จราชการแทนพระองคมีอํานาจหนาที่อยางเดยีวกับพระมหากษัตริย

ทุกประการ  

 หมายเหต ุคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และคงเดิม

ตามหลกัการ และหลักการดังกลาวมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พทุธศักราช ๒๔๗๕ 

เปนครั้งแรก   

 ประธาน  :  ตรงหมายเหตุคงเอาตามที่เสนอได ตามหลกัการที่เราประชุมปรึกษาไปแลว 

คราวนี้เหลือขอความใน ๔ บรรทัดแรกที่เปนเจตนารมณครับ ทานจะมีขอสังเกตตรงไหนไหมครับ  

เชิญทานประโภชฌครับ   

 นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมขอเพิ่มเติมนะครับ เพื่อปองกันการวางลงของผูทาํ เปน 

ผูปฏิบัติหนาที ่เพื่อปองกนัการวางลงของผูปฏิบัติหนาทีพ่ระมหากษัตริยของประเทศ และใหการปฏิบัติ 

พระราชกรณยีกิจดังกลาวสามารถดาํเนนิการตอไปได   

 ประธาน  :  เพือ่ปองกันการวางลงของผูปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริยของประเทศ และ

ใหการปฏิบัตพิระราชกรณยีกิจดังกลาวสามารถดาํเนนิตอไปได ทานวัชรินทร เชิญครับ  

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือถาใชคําวา เพื่อใหมีผูปฏิบัติหนาที่ คือปองกันนีม่ันดู

ประหนึง่คลาย ๆ กับ  เพื่อใหมีผูปฏิบัติหนาที่ อันนีท้ีท่านวาเมื่อกี้นี ้



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                             อารีรัตน ๓/๕  

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐    

 

 ประธาน  :  คําวา วางลง ไมเอา   

 นายวัชรินทร ปจเจิกวิญูสกุล  :  คือ ปองกนั ไมม ี 

 ประธาน  :  คือไมใชคําวา ปองกัน เพื่อใหมีผูปฏิบัติหนาที่  เชิญทานประโภชฌครับ  

 นายประโภชฌ สภาวสุ  :  คือถาเราไมใชคําวา ปองกัน เราจะตองหาคําอื่นมาทดแทน 

เพราะเหตุวาคาํวา การที่เราไดนําบุคคลอื่นที่ไมใชองคพระมหากษัตริย แตมาแตงตั้งเปนผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคก็เพราะเหตวุาไมตองการใหวางลง จึงตองหาบุคคลอื่นมาแทน เพราะฉะนัน้คํานีย้ังคงตองมี

อยูครับ เพียงแตคํานี้ถาไมสลวยพอ แลวดแูลวมันเปนคํางาย ๆ เกินไปสําหรับตําแหนงอนัยิง่ใหญขนาดนี ้

เราก็อาจจะสรรหาคําอืน่ประดิษฐคําขึ้นมาแทน   

 ประธาน  :  คือมีหลัก ถาหลกัทั่วไปคือหลกับริการสาธารณะ ตองมีความตอเนื่อง หรือ

กิจการตาง ๆ ของรัฐนี่ตองมคีวามตอเนื่องตองมีคนทําถาพูดงาย ๆ ทนีี้จะพูดไดหรือเปลาครับวา  

พระราชกรณยีกิจนีม่ันตองมีความตอเนื่อง จะพอไดหรือไม คือถาอธบิายในแงหลกัการในเชงิทฤษฎี  

แลวคอยเติมวาก็ ใหมีผูปฏิบตัิหนาที ่คือคําวา ปองกนัการวางลง ก็ดูจะเปนขอความ Issue ดูเหมาะสม 

นอยกวาใชคาํวา เพื่อใหมีผูปฏิบัติหนาที่ ครับ ตอเนื่อง เอาหลกัการขึน้ตนกอนวา พระราชกรณียกจิหรือ 

ในกิจการตาง ๆ ของรัฐตองมีความตอเนื่อง  ---------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                                               - ๔/๑   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       นวพร ๔/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

ทีนี้ปญหาคือวาจะใชคาํนามวาอะไร งานนี้จะใชคํานามแทนวาอะไร เปนพระราชกรณียกิจ และบางอยาง 

ก็เปนในฐานะทรงเปนประมขุแหงรัฐ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตทานประธานครับ ถาอยางนัน้กอ็าจจะใชคําวา 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาทีพ่ระมหากษัตริยของประเทศมีความตอเนื่องและสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

ตอเนื่อง ก็ตัดทิ้งไป สามารถดําเนนิการตอไปก็ตัดทิ้งไปเลย เพื่อใหการปฏิบัติหนาทีพ่ระมหากษัตริย 

ของประเทศมคีวามตอเนื่อง แคนี้เลยหรือครับ จะไดไหมครับ 

  ประธาน  :  เชิญพี่คณิตครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เมือ่สักครูที่บอกวา เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพระมหากษัตริย 

มีการตอเนื่อง คือถาเกิดฟงดเูหมือนกับวาเปนหนาที่ของพระมหากษัตริย จะกลายเปนวาเหมือนกบัภาระ 

ของทานนะครับ  

  ประธาน  :  ตัวบทใชคําวา พระราชภาระ จะปรึกษาอยูเหมือนกันวา คอืคนอ่ืนตอง 

ปฏิบัติหนาที่ แตวาถาเปนตวัพระมหากษตัริย คําที่เขาใชจะเปนพระราชภาระหรือเปลา พี่คณิตยังไมจบ 

หรือเปลาครับ 

นายคณิต  วัลยะเพช็ร : ผมจบละครับ ผมไมทราบจะใชคําอยางไร แตมีความรูสึกแบบ 

มันสะดุด ๆ ละครับ 

ประธาน  :  อาจารยวิจิตราแลวก็ทานประโภชฌนะครบั เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยวิจิตรา  วิเชียรชม  :  รบกวนนิดหนึง่คะ ที่ผูวิจัยเขาเขียนมาก็นาจะใชได 

พระราชกรณยีกิจนาจะสื่อไดดีแลว อาจจะใชแทน เพื่อใหพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยมีความ

ตอเนื่องก็คงไดคะ  

  ประธาน  :  ทานประโภชฌ เชิญครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมเหน็ดวยกบัอาจารย เพราะวามาคิด ๆ ดูแลว รัฐธรรมนูญ 

ไมไดบัญญัติหนาที่ใหพระองคตองทาํโนนทาํนีเ่ลยแตประการใด เพราะฉะนัน้ใชคาํวา หนาที ่รูสึกวาจะเปน 

ภาระที่เฉพาะวาพระองคจะตองทําอยางโนนอยางนี้ซึง่มิใช 

  ประธาน  :  โอ.เค. คิดวาเราไมใชคําซ้ํากบัในตัวบท ใชคําวา พระราชกรณียกิจ นะครบั  

เพื่อใหพระราชกรณียกิจมีความตอเนื่อง ทีนี้คาํไม Smooth เลย แตวาหลักความตอเนื่องของ 

พระราชกรณยีกิจก็ไมรูจะเขียนอยางไร มนัมีหลักบริการสาธารณะตองมีความตอเนือ่ง แตอันนี้ขอใชคําแทน 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนญุาตเติมคําวา  พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย 



ไดไหมครับ เพราะวาพระราชกรณียกิจบางทีใชกบัพระราชินีเหมือนกนั  

 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       นวพร ๔/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

  

  ประธาน  :  โอ.เค. พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยนะครับ สรุปวาอยางไร ลองสรุป 

ใหดูหนอย  

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เพื่อใหมีผูปฏิบตัิหนาทีพ่ระมหากษัตริยของประเทศ ไมเอา 

ใชไหม  

  นางสาวกุลวด ี วฒุิกุล  :  เพือ่ใหพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย  

  ประธาน  :  ผมขออยางนี้แลวกันนะครับ เพื่อยนืยนัหลกัการหลักความตอเนื่องของ 

การปฏิบัติพระราชกรณียกจิของพระมหากษัตริยไดไหมครับ เพื่อรับรองนะครับ เพือ่รับรองหลักความ

ตอเนื่อง คือเราอางหลักการ เพื่อรับรองหลักความตอเนื่องของพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ตัดคําวา ของ เปน ใน เพื่อตอเนื่องในพระราชกรณียกิจครับ  

  ประธาน  :  ในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย และเพื่อใหมีผูปฏิบัติหนาที ่

พระมหากษัตริยของประเทศ โอ.เค. ครับ ไดครับ  

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เพื่อรับรองหลกัความตอเนื่องในพระราชกรณียกิจของ 

พระมหากษัตริย  

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ เอาตามนีน้ะครับ ตอไปมาตรา ๑๙ ครับ  

  นางสาวกุลวด ี วฒุิกุล  :  มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเรจ็ 

ราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีทีพ่ระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการ 

แทนพระองค เพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืน ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึง่  

ซึ่งสมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพื่อขอความเหน็ชอบ เมื่อรัฐสภาใหความ

เห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยแตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค 

 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทาํหนาที ่

รัฐสภาในการใหความเหน็ชอบตามวรรคหนึ่ง  

เจตนารมณกข็อใชคําตามมาตรา ๑๘ เมื่อสักครูนี้คะ 

  ประธาน  :  เพื่อรับรองหลักความตอเนื่องในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย  

  นางสาวกุลวด ี วฒุิกุล  :  ใชประโยคนี้คะ แลวก็ตอ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรง

แตงตั้งผูสําเรจ็ราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ เอาไว หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรง

แตงตั้งผูสําเรจ็ราชการแทนพระองค เพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืน 



 ประธาน  :  ในกรณีไมไดแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ ตัดคําวา เอา ออก ไมไดแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ ไว 

เสนออยางนี้นะครับ ผมขออนุญาตอานอีกทีหนึ่งนะครับ ที่คณะทาํงานเสนอก็คือ เสนอใหเขียนวา เพื่อ 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       นวพร ๔/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

รับรองหลักความตอเนื่องในพระราชกรณยีกิจของพระมหากษัตริย ในกรณีที่พระมหากษัตริย 

มิไดทรงแตงตัง้ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ ไว แตผมไมรูวาเขียนราชาศัพทถูกหรอืเปลา 

ทานประโภชฌครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมวาเราไมนาจะตองลงรายละเอียดมากถึงขนาดนัน้  

เพราะในตัวเนือ้หามาตรามนัก็เขียนไวชัด เพียงแตวาเราลอของเดิมมาวา เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง  

พระราชกรณยีกิจทีจ่ะตอเนือ่งอีกแนวทางหนึง่กน็าจะพอแลว ถามองภาพรวมก็คือใชวิธีการนัน้ เพื่อรับรอง 

เมื่อกี้นีท้ีน่องเขาอาน แลวก็เพิ่มเติมคําวา อีกแนวทางหนึ่ง ความตอเนื่องในพระราชกรณียกิจของ 

พระมหากษัตริยอีกแนวทางหนึง่ 

  ประธาน  :  อีกกรณีหนึ่งไดไหมครับ ไมทราบวาทานใชคาํวา อีกกรณีหนึ่ง ไดไหมครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ก็สุดแทแต  

  นางสาวกุลวด ี วฒุิกุล  :  สรุปนะคะ เจตนารมณ เพื่อรับรองหลักความตอเนื่องใน 

พระราชกรณยีกิจของพระมหากษัตริยในอีกกรณีหนึ่ง  

  ประธาน  :  พอไดไหมครับ เชิญทานประโภชฌครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานครับ คือหลังคาํวา กรณี กับคําวา แนวทาง 

มันก็ตางกนัมาก อยางแนวทาง หนทาง วธิีการ แนวทาง มันแยกเปนแนวทาง แตกรณีเรามักจะพดูถึง 

เปนกรณี ๆ หมายถงึเหตุการณ ๆ เฉพาะไป ผมวาแนวทางยงันาจะเหมาะสม ไมทราบที่ประชุมเหน็อยางไร

นะครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือถายังใชคําวา กรณี นาจะระบุตามทีเ่ขาเสนอมา  

ก็คือในกรณีพระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ คือถาจะมีกรณี 

กรณีอะไรอยางนีก้็ตองใส  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ผมเรยีนถามทานวัชรินทร ตกลงวาเอาตามทีท่านประโภชฌเสนอ

ไดไหมครับ ในอีกแนวทางหนึง่  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอโทษนะครับทานประธาน ถาสงสยัแนวทางไหนกก็ลบัไปอาน 

ก็จะเห็นทันทวีาเปนแนวทางไหนถกูไหมครบั คือเราไมอยากทีจ่ะนั่งเขียนเจตนารมณแลวก็ไปนั่งอธบิาย 

ขางบนลงมา อธิบายเหมือนเปนเสียง Echo อยูตลอดเวลาอยางนี ้มนันาเบื่อเวลาอานหนงัสือแลวก็กลับมา 

เหมือนอยูในภเูขา แลวกย็อนกลับมา Echo อยางนี้ครับ  

  ประธาน  :  เมื่อสักครูผมไมไดเงยหนามอง อาจารยวิจิตรา เชิญครับ 



  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  ขออนุญาตทานประธานนะคะ พอมนัมีแบบนี ้

อาจจะตองขอยอนกลับไปมาตรา ๑๘ อีกทีไดไหมคะวา เราอาจจะตองขยายความนดิหนึง่ไหมคะวาเปน 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       นวพร ๔/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

โดยการแตงตัง้ผูสําเร็จราชการแทนพระองค แลวก็พอมาในมาตรา ๑๙ ก็จะเปน โดยผานคณะองคมนตรี 

จะเหน็ชดัวามอีีกทางหนึง่ในเรื่องของการรบัรองหลักความตอเนื่องในพระราชกรณียกจิคะ  

  ประธาน  :  คือวิธีการดําเนนิการมนัแตกตางกนัจริง ๆ อยูนะครับ แตก็มีบัญญัติเอาไวใน 

มาตรา ๑๘ ซึง่แตกตางไปจากวธิีการตามมาตรา ๑๙ อยู เพียงแตวาทําไมถงึเขียนมาตรา ๑๘ แลว 

ทําไมถงึเขียนมาตรา ๑๙ ไว จริง ๆ แลวถาถามมนัก็เปนคนละกรณีอยูแลว เหตกุ็เปนเหตุคนละเหตอุยูแลว 

แลวก็ตรงตามตัวบทอยูแลว นี่เราแคอธิบายใชไหมครับวาทาํไมเขียนมาตรา ๑๘ เอาไว แลวก็คงไมมี 

ศรีธนญชัยมาอางอยูแลว คอืก็ไมใชเร่ืองใหญ เพราะวาเจตนารมณหลกัในการมาทําบันทกึเจตนารมณ 

เขาตองการการเลี่ยงบาลี แตอยูในหมวดอื่น ๆ เปนสวนใหญ แตหมวดนี้เราก็มหีนาที่ตองเสนอดวย 

เราก็เลยพยายามจะเสนอ อยางนี้ไดไหมครับวา ถาเราเขียนสั้นได และกระชับไดใจความเพียงพอแลว  

ไมจําเปนตองคํานึงกับการอธิบายถอยคําหรือวิธีการหรอืวารูปแบบในตัวบทที่กําหนดหลักเกณฑไวมาก 

เกินไป แนวทีท่านประโภชฌเสนอพอจะเปนไปไดไหมครับวา ถาเราเขียนใหส้ันแลวไดใจความสําคญั 

ครบถวนแลวเราก็เอาแคนัน้ ขออนุญาตหารือ ทานคณิต แลวก็ทานประโภชฌ เชิญครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ในแงของมาตรา ๑๘ นั่นนะครบั นัน่เปนเหตใุด ๆ  

ก็ตามและทรงแตงตั้ง สวนมาตรา ๑๙ เปนเรื่องที่ไมไดทรงแตงตั้งใชไหมครับ ทนีี้ถาเผื่อเกิดมาตรา ๑๘  

เราสรุปเอาไวตอนตนสั้น ๆ อยางนัน้ ผมวาก็ไดใจความ ทีนีพ้อมาตรา ๑๙ ส้ัน ๆ แตเพิ่มขอความวา  

เมื่อสักครูบอกวา ในอีกกรณีหนึง่ กับ ในอีกแนวทางหนึง่ ๒ อยางนีท้ี่ใหเลือก ทนีี้เมือ่กลับมาดูมาตรา ๑๙ 

มาตรา ๑๙บอกวา หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้ง เพราะฉะนัน้ตรงนี้ถาจะเติมคําวา 

ในอีกกรณีหนึง่ หรือ ในอีกแนวทางหนึง่ ถาใหเลือก ผมอยากจะเลือกในอีกกรณีหนึง่ เพื่อใหซ้าํกนักับคําของ 

มาตรา ๑๙ จะไดชัดเจนวาในกรณีนีน้ะครบั  

 

           - ๕/๑  

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                                  อารีรัตน  ๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  : ทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  บางทีเราจะหลง ๆ นะครับ แลวเราก็จะตองมาตัง้สติกนักอนวา 

เราจะเขียนเจตนารมณ แลวเราจะแอบแฝงคําอธิบายมาตรานี่ซมึลงไปดวยหรือไม เราตองตั้งสตติรงนี้กอน 

บางทีเราจะเผลอแอบอธิบายกลัวคนเขาจะอานมาตราไมเขา แลวบางทีเรากม็ีความเมตตามากนะครับ 

เราก็จะซมึเอาบางประโยคนีไ้ปเพื่ออธิบายมาตรา เพราะฉะนัน้เราตองชั่งใจดูใหดีวา จากนี้เปนตนไป 

เราจะขออธิบายไปดวยไหม หรือถาเรายกเลิกการอธิบาย เราก็จะตองฟนธงไปวา เราจะตองเขียนเฉพาะวา 

เจตนามนัคืออะไรนะครับ  อยางนัน้เราจะไดไมตองมานั่งเถียงกนัอีกครับ พอมันไปในทางนี้มนัจะดิ่ง 

ไปเลย ทนีี้มนัจะเร็วครับ อยาลืมนะครับ ๒๙๙ มาตรานะครับ  

  ประธาน  : คือถาพยายามเขียนใหส้ันไดนาจะสั้น แลวกห็ลักการมนัเปนหลักการ 

เดียวกนั มาจากคนละเหตุคนละกรณีเทานั้นเอง เราก็เขยีนอธิบายวา เปนเรื่องรับรองหลักความตอเนื่องใน

พระราชกรณยีกิจของพระมหากษัตริยแลวทัง้สองมาตรา ไมอยางนั้นก็เอาหวน ๆ อยางนีน้ะครับ คือเอาให

ส้ันที่สุด ก็รับรองหลักตรงนี้จบไมตองมาเขยีนอะไรตอจะไดไหมครับ ก็คือเจตนารมณสองมาตรานี้เขียน

เหมือนกนัเลย พอจะไดไหมครับ  ไมตองไปขยายความอะไรตออีกไดไหมครับเพราะมันก็เหมือนกันอยูครับ  

เชิญทานวชัรินทรครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานประธาน ที่จริงมนัก็คลายกนั แตวาวธิีมันตางกัน 

ก็คือ มาตรา ๑๙ นี่มนัโดยสภาผูแทนราษฎร จริง ๆ กค็ือหลักการเดียวกนั เพียงแตวาวธิีการไมเหมือนกัน 

เทานัน้เอง คือถาเขียนเหมือนกนัเลย มันกเ็หมือนได จริง ๆ ใน Concept มันอาจจะตางกนันิดหนึง่ คือถา 

ผมเสนอ ผมกอ็ยากจะเติมคําวา ในกรณีทีพ่ระมหากษัตริยทรงมิไดแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ไปเลย ใหมนัตางออกมานดิหนึง่ครับทานประโภชฌ เพราะวาอนัแรกมันก็เหมือนกันเลย 

  ประธาน  :  คือไมอยางนั้นเดี๋ยวอภิปรายยาว ถาใหงาย ๆ คือ เราไมซเีรียสนี่นะครับ 

จะโหวตก็ไดนะครับ เพียงแตวาเราอยากใหไดขอสรุปการประชุม เราหลีกเลี่ยงจะไมโหวตเลย แตถา 

บางครั้งถาไปไดเร็ว จะโหวตเลยก็ได แลวก็ไมวาใครเปนอนหุรือไมเปนอนุอยางไรจะไดผานไปไดเลย 

เพราะบางทานก็ไมไดอภิปรายอะไร อาจารยวิจิตรา เชญิครับ 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา  วิเชียรชม  : ขออนุญาตทานประธานนะคะ ขอความกรุณา 

ชวยจดไวนิดหนึ่งนะคะวามนัจะเหมาะสมหรือเปลา อยางที่วานี ่แลวถาจะโหวตก็ไมวาหรอกคะ แตรูสึก 

วามนัจะเหน็ชดั ถาเผื่อวาอยางที่เสนอไวนีน่ะคะ ในมาตรา ๑๘ เรามวีา โดยการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ 

แทนพระองค พอมาตรา ๑๙ แลวก็บอกวา โดยผานทางคณะองคมนตร ีมันจะเหน็ความแตกตางนะคะ 

ในแนวทางที่จะมีการไปรับรองตอหลักความตอเนื่องในพระราชกรณยีกิจ ซึง่อันนีน้าจะมีลักษณะที่เหน็ชัด 

และกระชับนะคะ แตลองพิจารณาดูอีกทกีแ็ลวกันคะ ขอบคุณคะ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                                  อารีรัตน  ๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  คืออันนี้เปนตัวอยางที่เราเคยพูดกันนะครับ  ผมขออนุญาตแสดงความเห็น 

สวนตัวนะครบัวา  เรากําลงัทําบนัทกึเจตนารมณรัฐธรรมนูญ ซึง่จะเหมือนหรือตางกับการเขียน 

คําอธิบายรัฐธรรมนูญนะครบั ถาอันไหนมตีัวบทมาตรานี่ดูในตัวบทมาตราแลวก็เหน็อยูแลววาตองทาํ 

อยางไร เวลาที่เขาไปใชรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘ หรือไปใชรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙ เขาไมจําเปนตองมา 

เปดหาเจตนารมณ  เขาก็ปฏิบัติไดอยูแลววากรณีมาตรา ๑๘ ตองปฏิบัติอยางไร แลวก็กรณีมาตรา ๑๙ 

เขาตองปฏิบัติอยางไร เพราะเขียนไวอยางชัดเจนวาตองทําอยางไร แลวก็ Channel เปนคนละ Channel 

แลวก็วิธีปฏิบตัิกําหนดไวแลวอยางชัดเจน ตรงนี้ละครับทีอ่ยากจะใหชวยกันมองนะครับวา ที่เรา 

กําลังทําบันทกึเจตนารมณเราควรจะเขียนมากนอยเพยีงใดดวยนะครับ อันนีก้็เหมอืนกับวากาํลังมีสามแบบ 

แลว ๑. ก็คือส้ันสุดเลย เขียนเหมือนกันเลย มาตรา ๑๘ กับมาตรา ๑๙ เหมือนกนัเลย หรือ ๒. ขยายความ 

แบบทานวชัรินทรหรือขยายความแบบทานอาจารยวิจิตรานะครับ อยากจะใหชวยเลือกนิดหนึ่งครับวา 

จะเอาแบบไหนดีครับ ก็คงจะตองฟงจะไดยังไมโหวต ทานปญญาครับ เชิญครับ 

  นายปญญา ประเสริฐศรี  :  ทานประธานครับ ถาจะดูสองแนวทางนั้น อยากจะขอใหดู 

ที่มาตรา ๒๐ ดวย เพราะมาตรา ๒๐ จะเปนเรื่องของการแตงตั้งผูสําเรจ็ราชการแทนพระองคเหมือนกนั 

เพราะฉะนัน้ถาเราจะดูใน ๓ มาตรานี้มนัตองไปดวยกนั มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ นะครับ 

ผมยังเหน็วา ถาหากวาจะเขียนอยางที่ทานอาจารยวิจติราเขียนก็ได แตวาในมาตรา ๒๐ ก็คงตองเขียน 

ดวยเหมือนกนัวา โดยวิธกีารใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการหรืออะไรอยางนีน้ะครับ  

ถาเขียนอยางนั้นก็จะได ๓ มาตรา ที่จะออกมาเปนแนวทางที่เหน็เลยวา แนวทางที่ ๑ ตองเปนไปตาม 

มาตรา ๑๘ แนวทางที ่๒ มาตรา ๑๙ หรืออาจจะเขียนใหมก็ไดครับในกรณีมาตรา ๑๙ ถาหากบอกวา 

เพื่อรองรับหลกัการความตอเนื่องในพระราชกรณียกิจของพระมหากษตัริย นอกจากที่ไดบัญญัติไวใน 

มาตรา ๑๘ แลวพอมาถงึมาตรา ๒๐ ก็อาจจะบอกวา นอกจากทีบ่ัญญัติไวในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ 

ก็ได แตถาอยางไร ๓ มาตรานี้คงตองดูไปดวยกนัทัง้หมด  

  ประธาน  :  คือเราหวงวาจะยาวดวยนะครับ แลวก็เราหวงวาจะไมไดอธิบาย แลวก ็

พยายามจะอธิบาย แตถาอธิบายถึงที่ผมเสนอก็คือ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ เสนอวาเขียน 

บรรทัดเดียว แลวขอความเดยีวกนัหมดเลย เพราะวาในรายละเอียดมนัอยูในมาตราอยูแลว ไมรูวาจะพอ 

ถือตามแนวทางนี้ไดหรือไม เพราะวาจะยาวมาก ๆ เลยครับ แลวเมื่อยาวมากจะเหมือนเลมแดง 

ครับ คือมันก็จะยาวเกนิไป เราพยายามใหอาน แลวอานไดเห็นชัด ๆ ดวยครับ คือถามันพอไปกนัได 

จะเขียนเหมือนกนัไดหรือเปลาครับ จะขอความเห็น ทานคณิตครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ครับ ผมกาํลังมีความรูสึกวา จริง ๆ ผมรับไดหมดทุกแนวทาง 

นะครับ เพียงแตวาเราจะเอาสไตลการเขียนอยางไรเทานั้นเองนะครับ ถาเราจะเอาสั้นก็เหมือนกนัหมด 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                                  อารีรัตน  ๕/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

ทั้งสามมาตรานะครับ หรือถาจะขยายความก็จะเจอปญหาวา แลวเราจะขยายความอยางไรใหมนักระชับ 

แลวก็ตรงตามเจตนารมณ เพราะฉะนัน้ถาเผื่อเกิดเพื่อใหมันผานไปได ผมเสนอตามอาจารยสมเกียรติ 

แลวกันครับ จะไดจบ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  มีความเห็นใหมไหมครับ ถามจีะไดอภิปรายตอครับ ถาไมมีขออนุญาต 

เขียนใหเหมือนกนัทัง้สามมาตราไดไหมครับ เพราะเดี๋ยวมาตราอืน่จะมีเร่ืองที่เราจะตองดู แตตรงนี้เขาใจวา 

คงจะพอไปไดแลววา ถาเขียนเหมือนกันกย็ังพออธิบายได แลวยิ่งยาวเรายิ่งตองพูดยาวมากขึ้นเรื่อย ๆ  

แลวถาเขียนตรงนี้มนักน็าจะไดใจความแลววา เขียนไวทาํไมมันก็หลกัการเดียวกัน แตวาคนละเหตเุทานัน้ 

เอง โอ.เค. นะครับ ขออนุญาตวาใชฟอรแมทเดียวกนัทัง้สามมาตรานะครับ เพราะฉะนั้นก็ถือวา 

คุณไมตองพรีเซนสมาตรา ๒๐ แลวนะครับ ตอไปมาตรา ๒๑ แลวก็ผานไดนะครับ พอไดไหม ใชฟอรแมท 

เดียวกนั 

  นางสาวกุลวด ี วฒุิกุล  :  ใชถอยคําตามมาตรา ๑๕ 

  ประธาน  :  ไดไหมครับ มาตรา ๒๑ ผานนะครับ มาตรา ๒๒ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :   

  มาตรา ๒๒ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัตใิหเปนไปโดยนัยแหงกฎมณเฑียร

บาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พุทธศักราช ๒๔๖๗  

  การแกไขเพิ่มเติมกฎมนเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพทุธศักราช ๒๔๖๗ 

เปนพระราชอาํนาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด ใหคณะองคมนตรีจัดทํา

รางกฎมณเฑยีรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อมีพระราชวนิิจฉัย 

เมื่อทรงเหน็ชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธานองคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อให

ประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได  

  ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทาํหนาที่

รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง  

  เจตนารมณ เพื่อรับรองใหการสืบราชสมบตัิเปนไปตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสบืราช

สันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ซึง่เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ  

  หมายเหต ุคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และ

หลักการดังกลาวมกีารบัญญตัิเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พทุธศักราช ๒๔๗๕  

  ประธาน  :  ตรงหมายเหตุนัน้ก็คือ มีประเด็นอยางเดียววาตองอางโบราณราชประเพณี 

อะไรดวยหรือเปลา เพราะวาจริง ๆ แลวมนัมีมากอน แตทีนี้สาวไปถงึฉบับถาวรนะครบั นี่คือฉบับถาวร 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                                  อารีรัตน  ๕/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

ที่ชื่อวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕  ที่จริงเปนฉบับ ๑๐ ธนัวาคม  

ฉบับถาวรมชีือ่วาอยางนี้ ถาฉบับเดือนมถิุนายนจะมีคาํวา ชัว่คราว เพราะวาทานทรงเติมคําวา 

ชั่วคราว ลงไป แลวก็ตองไปทําฉบับถาวร เพราะฉะนัน้ตรงนีน้ะครับ ผมขออนุญาตหารือครับวา อยางนี ้

ตองอางกอน ๒๔๗๕ ดวยหรือเปลา ผมไมทราบวาในกฎหมาย กฎมณเฑียรบาลเปนตั้งแตตอนไหน 

เชิญทานปญญาครับ 

  นายปญญา   ประเสริฐศรี  :  ทานประธานครับ คราวที่แลวทานประธานเคยใหใชคาํวา 

นิติราชประเพณี  ถาเราจะใช ใชคํานัน้ไดไหมครับ เติมเขามา  

  ประธาน  :  คงเปนคนละอยาง นิติราชประเพณีหรือที่โบราณราชประเพณี แลวใชคําให 

มันเหมือนกัน ไมรูไปคนหรือยังครับ ยงัใชไหมครับ เติมไดไหมครับ เพราะวาเปนที่แนนอน แลวก็ไมนา 

จะผิด เพราะฉะนัน้ถาไปหาชือ่ เราจะทํางานเหนื่อยอกีมาก แตถาใชคํากลาง ๆ มันพอไดใชไหมครับ 

นิติราชประเพณีหรือนิติโบราณราชประเพณี แตผมไมทราบวาเขาใชคําวาอะไรกันครับ ทีนี้ขอความ 

เขาใจวาผานไดนะครับ อันนีเ้ขารางมาดีแลว คิดวาเราคงไมตองแกนะครับ มีไหมครับ ผานไดไหมครับ  

เราก็พยายามดูวา ขอความมันครอบคลุมหรือไม คิดวานาจะครอบคลุมแลว คิดวานาจะขาด นาจะอะไร 

ไหมครับ เพราะวาถาเหน็วา ชวยดูนะครับวา ถาครอบคลุมแลวจะไดผานไปไดนะครบั มีความเห็นอะไร 

ไหมครับ ทานประโภชฌครับ เชิญครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  มันมีเรื่องของการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑยีรบาลอยูดวย 

ไมใชหรือครับ อันนี้เปนแนวทางในการแกไขดวยนะครับวา แกไขจะตองทาํอยางไร ใชไหมครับ  

เพราะฉะนัน้อนันี้ไมใชเพียงแตเพื่อที่จะให ไมใชเพียงแคประเด็นการสืบราชสมบัติที่เปนไปตาม 

กฎมณเฑียรบาล แตมีแนวทางในการแกไขกฎมณเฑียรบาลดวย เพราะฉะนัน้เจตนารมณอันนีย้ังไม 

ครอบคลุมนะครับ 

  ประธาน  :  จะเปนและกําหนดแนวทางในการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาล 

ไวดวยหรือเปลาครับ มันเปนแคนี้เทานั้นนะครับ ทานปญญาครับ 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ทานประธาน เขาใจวาวัตถปุระสงคหลักของมาตรานี้กค็ือ 

เร่ืองการสืบราชสมบัติ แตเร่ืองการแกไขนี่เปนเรื่องรองลงมาครับวา ถาจะมีการแกไขกฎมณเฑียรบาล 

จะทาํอยางไร ซึ่งการแกไขกฎมณเฑียรบาล ผมเขาใจวาเปนนิติราชประเพณหีลัก ซึง่เปนเรื่องของทาน 

เปนกฎหมายที่เกีย่วกับทางพระมหากษัตริยวาจะดาํเนนิการอยางไร เพราะฉะนัน้ผมคิดวา จริง ๆ แลวนี ่

วัตถุประสงคหลักก็คือ เร่ืองการสืบราชสมบตัิเทานั้นละครับ สวนวรรคสองเปนเรื่องทีว่า ถาหากวา  

การสืบราชสมบัติเหลานั้นจะมีการแกไขวธิีการสืบราชสมบตัิจะทาํอยางไร 

  ประธาน  : นี้แปลวา อยูในความหมายของคําวา กฎมณเฑียรบาล อยู อันนี้จะเปน 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                                  อารีรัตน  ๕/๕ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

ใจความสําคญั และจะถือวาครอบคลุมไหมครับ อยางที่ทานปญญาอธิบาย  

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  นี่มันก็พูดถงึการแกกฎมณเฑียรบาลนะครับ ทีนีถ้า โอ.เค. มนั

อาจจะสืบเนื่องกนั คือการสืบราชสมบัติ แลวก็ในกรณีทีจ่ะแกกฎมณเฑียรบาล ที่จริงก็เปน 

พระราชอํานาจโดยเฉพาะ ถาเราไมเขียน คนอานจะมีความรูสึกวา เราเขียนไมครบหรือเปลา 

  ประธาน  :  แตวาก็มีขอโตแยงวา อยากรูวาแกไขอยางไร ก็ไปอานขอความในมาตรา ๒๒ 

แลวนอกจากอธิบายวา การแกไขนี่มีเจตนารมณอยางไรถึงตองบนัทกึเอาไวครับ ปญหาก็คือวาเรากําลงั 

มาคนในสิ่งทีข่องเลมสีแดง เขาไมไดเขียนเอาไวเลย เพยีงแตพยายามจะอธิบายวามาตรานี้เขียนไวทาํไม 

แตบังเอิญวาในตัวบทเขาอธบิายไวแลวในมาตรา ๒๒ วรรคสอง เพราะวาประเดน็นี่เราคงไมใชเนนวา 

การเขียนคาํอธิบายหรือเขียนบอกวธิีการ เพราะมนัอยูในกฎหมายอยูแลว เขียนบอกวามาตรานีเ้ขียน 

ไวทําไม แลวเราบันทึกเอาไวเพื่อใหเหน็วาเรื่องนีเ้ปนเรือ่งอะไร แตปญหาคือเร่ืองนีไ้มมีคนเลี่ยงอยูแลว 

เร่ืองนี้ไมมีคนเลี่ยงบาล ีไมมคีนเปนศรีธนญชัย แตเรากม็ีหนาที่ตองเขยีน ตองเสนอนะครับ เพราะฉะนัน้ 

ถึงเรียนนะครับวา ถาเขยีนไวแคนี้จะพอไปไดไหมครับ เอาไวเทานีน้ะครับ ไดไหมครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือกรณีที่วรรคสอง วรรคสาม บอกวา ในระหวาง 

ที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายหุรือสภาผูแทนราษฎรถูกยบุ ใหวฒุิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการรับทราบตาม 

วรรคสอง ถาเกิดวุฒิสภาถกูยุบไปดวย หรือวาอยูระหวางที่มนัไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเขาจะทําอยางไร 

ผมก็งงเหมือนกัน  

  ประธาน  :  ถาถูกยุบแสดงวาตองมีองคกรแบบ สนช. มาทาํหนาที่ใชไหมครับ เพราะฉะนัน้

ก็จะไมมีชองวางใชไหมครับ จริง ๆ ตรงนี้ วรรคสอง วรรคสามอะไรนี่มนัตองมีคนทํา มนัไมมีคนทําไมได  

เพราะหลักอยางนี้กรรมการชุดเดิมใหปฏิบัติไปกอน จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะแตงตั้ง จนกวาจะมีการ 

แตงตั้งกรรมการชุดใหมตาง ๆ เดี๋ยวนี้เราเขียนอยางนี้ทัง้นั้นแลว แตกอนมีชองวางแลวก็ตองมานัง่ตคีวาม 

เดี๋ยวนีเ้ราเขียนวิธกีารบอกไวในกฎหมาย ทีนีพ้อใสไวในกฎหมายแลวนี่ เราคิดวาเราจําเปนตองมาอธิบาย 

ดวยหรือเปลาครับ วรรคสอง วรรคสามนี่นะครับ พี่คณิตครับ เชิญครับ  

           - ๖/๑  

 

   

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        นวพร ๖/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผม คณิต นะครับ ผมเขาใจวาแตละตําแหนงจะตองรักษาการ 

เมื่อรักษาการแลว ตรงนีเ้ขียนเอาไว ถาเกดิผูที่ทาํหนาทีต่ัวจริงมีอํานาจอยางไร ผูทีท่ําหนาที่รักษาการ 

ก็นาที่จะสนองราชโองการไดนะครับ  

 ประธาน  :  กลับมาถงึตรงนี ้คือเราตองผานมาตรานี้ ถึงเรียนถามวาปญหาเหลานัน้ 

เราจําเปนตองมาเขียนไวตรงนี้หรือเปลา ผมก็กลัววาจะเปนการเขียนคาํอธิบาย ซึง่จริง ๆ แลวเวลาที่เขา 

ไปออกกฎหมายอื่น รัฐธรรมนูญชั่วคราวหรืออะไรก็ตาม เขากําหนดองคกรที่มาทําหนาที่แทนรัฐสภา 

อยูแลว อันนัน้ก็คือรัฐสภา ไมถือวา ไมม ีกถ็ือวา มี อยูแลว เพียงแตวาเขาเรียกชื่ออ่ืนเทานัน้เอง หรือ 

ศาลรัฐธรรมนญูก็มีตุลาการรัฐธรรมนูญกท็ําหนาทีเ่ดียวกันอยูแลว เพราะฉะนัน้กลบัมาตรงนีเ้ราแคจะ

อธิบายวาที่มาตรา ๒๒ เขียนนี ่ดูเหมือนวาสาระหลักจะอยูในวรรคแรก แลวเราก็อธบิายโดยถือวาพอไปได

ทั้งมาตราอยูแลว แลวเราจะตองทําอกีเยอะเลย ไมอยางนั้นแลวในอนาคตเราจะติดอีกเยอะเลย เพราะเรา

พยายามที่จะเก็บรายละเอยีดทั้งหมดเลย ทีนี้ผมเสนอวาถาหากวาไดใจความสาํคัญแลว แลวไดเหน็ถงึ

เหตุผลวาทาํไมตองบัญญัติมาตรานี้ไว แลวถาพอไปไดในสาระสําคญัแลวนี่ จะไมตองไป Debate ใหได 

ถึงที่สุดจะไดไหม เพราะวาจริง ๆ เรามีปญหาเรื่องเดียวคอืเร่ืองเวลา ซึง่เปนเรื่องที่นาหวงที่สุด ถาเราตกลง

แนวนี ้แนวทางขางหนาเรากพ็อที่จะไปได แลวใหความระมัดระวังเปนพิเศษ สําหรับมาตราที่จะมปีญหา

มาก ๆ ทีม่ีหนาทีท่ี่เขามุงหมายใหเรามาบนัทกึเจตนารมณไวใหได แลวบันทึกใหดีพอจะขอเปนอยางนี ้

ไดไหมครับ ถาพอไปได มีขอความพอไปได อยางเชนตวัอยาง มาตรา ๒๒ ขอเขียนแคนี้พอไปไดไหมครับ 

จะไดผานมาตรานี้ไป ซึง่เขาใจวาตองดูคูกบัมาตรา ๒๓ ดวย แตมาตรา ๒๓ เราเขียนอีกแบบหนึง่  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขออนุญาตนิดหนึ่ง คือถาอยางนัน้เราก็ไมตองเติม 

คําวา เปนไปตามกฎมณเฑยีรบาล โอ.เค. มันเปนกฎหมายโบราณอยูแลว ใหเปนไปตามกฎมณเฑยีรบาล 

วาดวยการสืบราชสันตติวงศ แคนี้ พุทธศักราช  ก็ไมตองเลย เพราะบางทีก็อาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง 

หรือเปลาในอนาคต เพราะวาเราไมพูดถึงการแกไข ใชไหมครับ 

 ประธาน  :  ตัด พุทธศักราช ๒๔๔๗ ออก เปนไปตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการ 

สืบราชสันตตวิงศ อันนีจ้ะ Cover ครอบคลุมกวา  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  แลวถาใชคําสรุปไปปบ วรรคสองกต็องพูดวาจะแก 

อยางไร เพราะวรรคสองพูดถึงการแกกฎมณเฑียรบาล แตถาเราไมใสก ็โอ.เค. ก็ตัดไป 

 ประธาน  :  อันนี้จะยิง่ดีข้ึน ทีนี้ผมเรียนถามแลวคําวา ซึง่เปนพระราชอํานาจของ 

พระมหากษัตริยโดยเฉพาะ อันนี้ใหคงไวใชไหมครับ ทานวัชรินทรเสนอใหคงไวดวยใชไหมครับ โอ.เค. ครับ 

แลวในหมายเหตุก็เติม นิติราชประเพณ ีเขาไปดวย และเปนไปตามนติิราชประเพณทีี่มีมาแตโบราณ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        นวพร ๖/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

ผมเสนออยางนี้ และเปนไปตามนิติราชประเพณทีี่มีมาแตโบราณ เดี๋ยวถามีปญหาอยางไร เดีย๋วม ี

มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ วันนีถ้าเปนไปไดอยากใหถงึมาตรา ๒๕ เปนอยางนอย ไดไหมครับ 

ดูตอถาเกิดมปีญหาอยางไรเดี๋ยวคอยมาดูมาตรา ๒๒ แตขอมาตรา ๒๒ เอาไวหนาตาอยางนี้กอน  

ทีนี้มาตรา ๒๓ เชิญครับ 

 นางสาววนิดา  ทพิยนวจินดา  :  มาตรา ๒๓ 

 ประธาน  :  ขอนิดหนึ่งคุณแนะนําตัวไปหรือยังในที่ประชุม ยงัไมมีการแนะนาํตัวใชไหม 

เพราะฉะนัน้ขอลัดคิวอันหนึง่ ขณะนี้เรามทีีมทีม่าเสริม ๓ คน ขอใหแนะนําตัว ๓ คนกอน แลวเดีย๋ว 

คุณคอยตอ เชิญเลยครับ  

 นางสาววนิดา  ทพิยนวจินดา  :  ดิฉัน นางสาววนิดา ทพิยนวจินดา ชื่อเลนชื่อผ้ึงคะ 

 นายณัฐพล  จนัทรศิริภาศ  :  สวัสดีครับ ผม ณัฐพล จันทรศิริภาศ ชื่อเลน ณัฐ ผมศกึษา

ปริญญาโททีม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 ประธาน  :  อยูกรอบที่ ๒ วนิดา กรอบที่ ๑ ตอไปเชิญครับ 

 นายจักรกฤษณ  ตันอารี  :  สวัสดีครับ ผมชื่อ นายจักรกฤษ ตนัอารี ศกึษาปริญญาโท 

อยูที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรอบที่ ๒ 

 ประธาน  :  ณัฐพลกับจักรกฤษณ สุภาพบรุุษทั้ง ๒ กรอบที่ ๒ สวนสุภาพสตรีที่มาใหม 

กรอบที่ ๑ ครับ วนิดาชื่อเลนชื่อผ้ึง ณัฐพลชื่อเลนชื่อณัฐ จักรกฤษณชื่อเลนชื่อกฤษณ มีเบอรโทรศัพทดวย 

ถาทานผูใดตองการขอไดทีฝ่ายเลขานุการ ตอเลยนะครบั เชิญครับ 

 นางสาววนิดา  ทพิยวจนิดา  :   

 มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบลัลังก หากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยไดทรง 

แตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตตวิงศ พระพทุธศักราช ๒๔๖๗ แลว  

ใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ  

และใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรชัทายาทขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธาน

รัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

 ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลง และเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง 

พระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศศตามมาตรา ๒๒  

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอรัฐสภา เพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการนี้จะเสนอพระนามพระราชธิดา 

กไ็ด เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตตวิงศข้ึนทรงราชย  

เปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        นวพร ๖/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

 ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทาํหนาที ่

รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่ง หรือใหความเหน็ชอบตามวรรคสอง 

 เจตนารมณ เพื่อรับรองบทบัญญัติที่วาดวยการอัญเชญิองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบ 

ราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยในกรณทีี่ราชบัลลังกวางลง  

 หมายเหต ุคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐  

 หลักการดังกลาวมกีารบัญญตัิไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 

๒๔๙๒ เปนครั้งแรก  

 ประธาน  : ในกรณีที่ราชบัลลังกวางลง ไมทราบวาเขียนอยางนีท้ี่ประชุมมีขอสังเกต 

อยางไรไหมครับ องคพระรชัทายาท องคนี้คงมุงหมายไปที่ตัวพระองค ไมใชที่สถาบัน เปนองค 

พระรัชทายาท ถูกหรือเปลา องคผูสืบราชสนัตติวงศ เพราะในกรณีที่ไมไดมีการแตงตั้งรัชทายาทก็เรียกวา

องคผูสืบราชสนัตติวงศ แลวก็ข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริย ใชคําวา ในกรณีที่ราชบัลลังกวางลง อันนี้

ตองถามผูรูดวย ไดไหมครับ เพราะวาวันนีคุ้ณหญิงกุลทรัพยมาไมได เพราะวาติดเปนประธานประชุม 

อีกเรื่องหนึ่งอยูที่ขางนอก เชิญทานคณิตครับ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือตามมาตรา ๒๓ ก็ใชกนัมานานแลว ในกรณีที่ราชบัลลังก 

หากวางลง เพือ่ใหเหน็วาไมใชเปนการแชงหรือวาเปนเรื่องทีว่า เผื่อไวเทานั้น ถาตอนทายเราสรุปวา 

ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงตาม จะดีไหมครับ เพือ่จะไดใชคําลอกันไป  

 ประธาน  :  ไดครับ ใชคําตามกฎหมายนี่ปลอดภัยครับ เติมคําวา หาก ในกรณทีี ่

ราชบัลลังกหากวางลง ถอยคําอันอื่นถาไมมีขอสังเกตจะคงไวตามนัน้ เดี๋ยววันนีท้ี่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

อาจจะมีผูรูชวยใหความรูในที่ประชุม แลวก็เสนอไป เอาตามนีก้อนนะครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ หรือวาตามกฎหมายเกา 

เขียนอยางไร พระพทุธศักราช  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อาจจะเปนกฎหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริยกระมังครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เขาเขียนอยางนี้เลยหรือเปลา เช็คดหูนอยนะ  

เขียนอยางนี้เลยใชไหม โอ.เค. ถาอยางนัน้  

 ประธาน  :  คือตองไปเช็คในราชกิจจานุเบกษา รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ หรือไปเช็ค 

ตรงไหนก็ไมรู  พระพุทธศักราช มกีารใชอยูครับ แตมันไมมีผิด เปนชื่อกฎหมาย ถาอยางนัน้เราก็ใชคําวา 

พระพทุธศักราช ไดนะครับ อันนัน้ไมไดอยูในตัวบท ถาไมมีขอสังเกตอื่น เติมคําวา หาก แลวก็ขางหลงั 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ        นวพร ๖/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐ 

 

เดี๋ยวเขาเติมมาใหดูใหมวาจบทายดวยคําวา เปนครั้งแรก ใหอยูแลวตามที่ไดเสนอไป ผมขออนุญาตผาน  

ทีนี้เราดูเทยีบกับมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ แลวเดี๋ยวมาตรา ๒๔ ดูภาพรวมอีกทหีนึง่ไดวา ที่เราเขียนไว 

ผิดหลงอะไรไปหรือเปลา หรือจะเอาตามที่พิจารณาไปแลว ถาอยางนั้นตอไปมาตรา ๒๔ 

 นางสาววนิดา  ทพิยนวจินดา  :   

 มาตรา ๒๔ ในระหวางทีย่ังไมมีประกาสอญัเชิญองคพระรัชทายาทหรอืองคผูสืบ 

ราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๓ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ไดแตงตั้งผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหวางเวลาที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึง่ ใหผูสําเรจ็ราชการแทนพระองคนัน้ ๆ แลวแตกรณี  

เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดประกาศอัญเชิญองคพระรชัทายาท หรือองค 

ผูสืบราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริย 

 ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึง่ไดรับการแตงตั้งไวและเปนผูสําเร็จราชการแทน 

พระองคตอไปตามวรรคหนึ่งไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทาํหนาที่ผูสําเร็จราชการแทน 

พระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน  

 ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึง่ หรือทําหนาที ่

ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช 

บังคับ 

 เจตนารมณ เพื่อรับรองในการใหผูสําเร็จราชการแทนพระองคที่ไดแตงตั้งไว และประธาน 

องคมนตรีที่เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน เปนผูสําเร็จราชการแทน 

พระองคตอไป ในระหวางที่ยงัไมมีประกาศอัญเชิญองครัชทายาทหรือองคผูสืบราชสนัตติวงศข้ึนทรงราชย 

เปนพระมหากษัตริย 

 

                    - ๗/๑ 

  

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                                      อารีรัตน ๗/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐  

 

  หมายเหต ุ คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และ 

คงหลักการดังกลาว มีการบญัญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๙๒  

เปนครั้งแรก 

  ประธาน  :  มาตรา ๒๔ เปนกรณีผูสําเร็จราชการแทนพระองค ซึง่เขาใจวาแตกตางไป 

จากกรณีตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ จะเขียนอยางนี้ไดหรือไมครับ อันนี้คนที่รางเอามาจากหนงัสอืของ

อาจารยหยุดหรือครับ คือเขาใจวาเปนอยางนี้มาตลอด หลักการนี้คงเดิมมาตลอดใชไหมครับ ทานคณิต 

เชิญครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนุญาตตั้งขอสังเกตนะครับ จากมาตรา ๒๓ และ 

มาตรา ๒๔ ตรงเจตนารมณ เราบอกวาเพือ่รับรอง แลวก็ประ ๆ จริง ๆ แลวเปนเรื่องที่วาเปนบทบญัญัติ 

วาดวยการอญัเชิญสําหรับมาตรา ๒๓ แลวพอมาตรา ๒๔ เปนบทบญัญัติในการใหผูสําเร็จราชการมากกวา

หรือเปลา เพราะวาไมใชเปนเรื่องรับรอง เพราะนี่เปนบทบญัญัติ บทบัญญัติในกรณีไหนเทานั้นเอง  

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตถามใหชัดเลย มาตรา ๒๓ ทานคณิตเสนอใหเขียนวา  

เพื่ออัญเชิญ เลยใชไหมครับ แลวมาตรา ๒๔ เพื่อรับรอง เพราะสถานะของบุคคลในมาตรา ๒๓ กบัสถานะ

ของบุคคลในมาตรา ๒๔ แตกตางกนัมากนะครับ เอา เพื่ออัญเชิญเลย ใชไหมครบั แลวมาตรา ๒๔  

เพื่อรับรอง ใชไหมครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ก็ไดครับ เพราะวาเพื่อจะไดเหน็วาวัตถุประสงค เจตนารมณ 

เพื่ออะไร พอเปนรับรองบทบัญญัติ ไมใชบทบัญญัติแลว เพราะนี่เปนบทบัญญัติ ไมใชรับรองบทบญัญัติ 

  ประธาน  :  แตดูแปลกอยูครับ เจตนารมณ เพื่ออัญเชญิ พอไปไดไหมครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาเผื่อเกิดผมสมมุติเอานะครับที่จะเสนอก็คือ เปนบทบัญญตัิ 

วาดวย หรือวาอีกกรณีหนึง่ก็คือ เพื่อรับรองการอัญเชญิ เพราะถารับรองตองรับรองอะไร แตไมใชรับรอง

บทบัญญัติ เพราะบทบัญญตัิมีเอาไวแลว เพราะฉะนัน้ถาเผื่อจะมีคาํวา เพื่อ อยูนีน่ะครับ นาจะเปน เพื่อ

รับรองการอัญเชิญ หรือถาเผื่อเกิดเราจะเอาบทบัญญัตไิว ก็เปนวา ตดัคําวา เพื่อรับรอง ออก เปลี่ยนเปน 

บทบัญญัติวาดวย  

  ประธาน  :  อาจารยเสนอวาเราขึ้นผิด ไมควรขึ้นคําวา เพื่อ เปนบทบญัญัติ แทนดีไหมครับ 

มาตรา ๒๓ บรรทัดแรก เสนอใหเปลี่ยน เจตนารมณอานอยางนีน้ะครับวา เปนบทบญัญัติที่วาดวยการ

อัญเชิญ แลวพอมาถึงมาตรา ๒๔ เจตนารมณ ทานเสนอวาใหคงคํานีไ้วเลยใชไหมครับ เพื่อรับรอง  

หรือเปนบทบญัญัติเหมือนกันครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตเปนบทบัญญัติดีกวาครับ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                                      อารีรัตน ๗/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :  เปนบทบัญญัตทิีว่าดวยการรับรองนะครับ ใหอยางนั้นนะครับ เปนบทบญัญัติ

ที่วาดวยการรบัรองในการใหผูสําเร็จราชการแทนพระองค แลวขอความตอไปครับ นอกจากตรงนีแ้ลวมี

ขอสังเกตอยางอื่นอีกไหมครับ ถาไมมี เดี๋ยวมีอีกมาตราหนึง่ใชไหมครบั มาตรา ๒๕ ขออนุญาตดู 

มาตรา ๒๕ แลวดูมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ ครับ ๔ มาตรานีใ้นภาพรวม ถาผาน 

ก็ผานไดทั้งกลุม เพราะฉะนัน้ขออนุญาตตอมาตรา ๒๕ ถามีขอสังเกตขอพรอมกันเลย มาตรา ๒๒  

มาตรา ๒๓  มาตรา ๒๔มาตรา ๒๕ เพราะเราเหน็หมดแลว ตอไปมาตรา ๒๕ เชิญครับ 

  นางสาววนิดา  ทพิยนวจินดา  :   

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓  

วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึง่หรือวรรคสอง หรือ 

มาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยูในระหวางทีไ่มมีประธานองคมนตรีหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด  

ใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึง่เพื่อทาํหนาที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหนาที่ตาม

มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แลวแตกรณี  

เจตนารมณ  เพื่อปองกนัการวางลงของผูทําหนาทีป่ระธานองคมนตรี 

หมายเหต ุ คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ และ 

คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเรียนเสนอกอนนะครับวา ในมาตรากอน ๆ เราใชคําวา  

เพื่อรับรองหลกัความตอเนื่องในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย ใชไหมครับ ทีนีน้าจะใชความ 

ในทาํนองเดียวกัน พูดในแงที่เปนหลักการนะครับ ถาพูดเปนหลกัการกบ็อกวา เพื่อรับรองหลักความ

ตอเนื่องในการปฏิบัติหนาทีข่องประธานองคมนตรีไดหรือไมครับ หรือในตําแหนงประธานองคมนตรี  

เพื่อรับรองหลกัความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานองคมนตรี แคนีน้ะครับ 

  ทีนีห้มายเหตุ ผมอยากใหดพูรอมกันดวย เพราะวามมีาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๕ เราเหน็หมดแลวนะครับ ตรงนีจ้ะมีขอสังเกตอะไรเพิ่มเติมหรือเปลา ทานประโภชฌ เชิญครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตกลบัไปมาตรา ๒๓ ครับ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  

ก็เปนเรื่องความตอเนื่องเหมอืนกนั ถกูไหมครับ เพียงแตวาเมื่อราชบัลลังกวางลง มาตรา ๒๓ ก็คือวา  

มีพระรัชทายาทใชไหมครับ ใหองคมนตรีเสนอพระนามใชไหมครับ ก็คือทั้งหมดนีเ้ปนเรื่องเดียวกนั เร่ืองที่วา

เพื่อไมใหขาดความตอเนื่องจึงตองหาบุคคลนั้นบุคคลนี ้ถาไมมบีุคคลนี้ก็เปนบุคคลนั้น อยางนี้ครับ 

ก็นาที่จะเขียนลอกันไดมาตั้งแตมาตรา ๒๒ เปนทํานองเดียวกนั เพียงแตวาแตละแนวทางไมเหมือนกัน  

ไมสามารถหา นาย ก ก็เปน นาย ข ไมสามารถหา นาย ข ก็เปน นาย ค ทํานองนี้ครับ นาจะเปนลกัษณะ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                                      อารีรัตน ๗/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐  

 

การเขียนอยางนัน้มากกวา อยางนัน้จะเหมือนกับไมตอเนื่องใชไหมครับ เพราะวามาตรานี้โยงใยถงึกนัหมด

และเปนเรื่องเดียวกนั แตเราเขียนตางกนั ไมนาจะถกูตอง 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ตรงนี้เหน็ดวยครบั 

  ประธาน  :  ทีนี้ความตอเนื่องถาเปนมาตรา ๒๕ เปนหลกัความตอเนื่องในการ 

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานองคมนตรี ขออนุญาตหารือนะครบัวา ถาเขยีนในทาํนองเดียวกัน  

ในมาตรา ๒๓ กับมาตรา ๒๔ เปนความตอเนื่องของพระราชกรณียกจิใชไหมครับ ไมทราบวาใชหรือเปลา  

ของพระมหากษัตริยครับ ซึ่งหมายความวา กพ็อทีจ่ะเขยีนใหเหมือนกบัในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓  

มาตรา ๒๔ เขยีนใหเหมือนกนั แตวามาตรา ๒๕ ก็เปนปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานองคมนตรี  

ไดหรือไมครับ ตอเนื่องเมื่อสักครูนี้มาตรา ๑๘ ขอโทษครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมขออนุญาตนะครับ สมมุติถาเผื่อเกิดเราจะลองตั้งประโยคของ

มาตรา ๒๒ ลอกับมาตรา ๑๘ แตวาอาจจะไมใชเหมือนกันทั้งหมดหรอืเปลา สมมุติวาอยางมาตรา ๑๘  

เราบอกวา เพือ่รับรองหลักความตอเนื่องในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยใชไหมครับ  

พอมาตรา ๒๒ เปนเรื่องทีว่าหลักความตอเนื่องในเรื่องการสืบราชสมบัติ สมมุตินะครับ ผมเอาสมมุติกอน 

พอมาตรา ๒๓ บอกวาเปนเรื่องที่ตอเนื่องราชบัลลังก สืบราชบัลลังกหรือจะเกีย่วกบัเร่ืองเปน

พระมหากษัตริย จะใชคําอยางไรก็แลวแตนะครับ แตวาถาเผื่อเกิดจะใชนี่นาจะหลกัการเดียวกนั แตคํา

อาจจะไมซ้ํากนั เพราะถาคําซ้ํากนั ผมเกรงวาจะสื่อไมเหมือนกนัและจะเขาใจผิด แตคําจะใชคําอยางไร 

ผมนึกไมออกเหมือนกัน 

  ประธาน  :  ประเด็นก็คือใหเลือก ไลมาตรา ๒๒ กอนนะครับ เรามีมาตรา ๑๘ ตั้งไว 

เมื่อสักครูนี้ผมไปหลงมาตรา ขออภัยครับ ตอนที่เราออกแบบครั้งแรกเราพูดไวทีม่าตรา ๑๘ เมื่อสักครูนี้ 

ผมหาไมเจอ ขอโทษครับ เรากําลงัจะเทียบวิธีการเขียนในมาตรา ๑๘ ทนีี้มาตรา ๑๘ กับมาตรา ๒๒ กอน  

เอาคูนี้กอนนะครับ คูนี้พอมาถึงมาตรา ๒๒ เราจะอธบิายวามนัเปนหลกัการความตอเนื่อง หรือวาจะเนนที่

คําวา กฎมณเฑียรบาล เพราะวากฎมณเฑียรบาลก็เปนสิ่งที่สําคัญอยูในรัฐธรรมนญู แตวาเวลาเขียนบันทึก

เจตนารมณเราตองไปเนนเรือ่งกฎมณเฑยีรบาลหรือไม หรือวาเนนเรื่องหลกัการกบัความตอเนื่องมากกวา  

ขออนุญาตหารือนะครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตนะครับ Keyword ของมาตรา ๒๒ คือการ

สืบราชสมบัติ แตวิธีการสืบราชสมบัติก็เปนไปตามกฎมณเฑียรบาล แลวก็ขยายความวาการแกไข 

กฎมณเฑียรบาล เพราะฉะนัน้ถาความตอเนื่องก็คือ ความตอเนื่องการสืบราชสมบัติเปนหวัใจ ผมเขาใจวา

อยางนัน้นะครบั  

   



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                                      อารีรัตน ๗/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐  

ประธาน  :  ถาผมเสนออยางนี้ครับวา เราก็อธิบายวา หลักความตอเนือ่งของการ 

สืบราชสมบัตซิึ่งตองเปนไปตามกฎมณเฑยีรบาล เพราะฉะนัน้เดี๋ยวคนบอกวาเขยีนไมครบ ทําไมไมให 

ความสาํคัญกบักฎมณเฑียรบาล พอจะไดไหมครับ พอเรามาถึงเรื่องพวกนีม้ันละเอียดออนดวยนะครับ  

แตวาก็เดินหลกัมาแบบมาตรา ๑๘ พอจะไปไดไหมครับ หลักความตอเนื่องของการสบืราชสมบัติ ซึง่ตอง

เปนไปตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมก็วาครบนะครับ  

  ประธาน  : แลวไมตองบอกวาซึ่งเปนพระราชอํานาจโดยเฉพาะ ไมตอง 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  จะมีสืบเนื่องกัน มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 

จะตอเนื่องกันไมใชหรือครับ  

  ประธาน  :  เชญิทานวัชรินทร ตอเนื่องวา เชิญครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมดูมาตรา ๒๓ คลาย ๆ เปนขัน้ตอน เปนวิธกีาร  

วาจะทาํอยางไรที่จะอัญเชญิขึ้นครองราชย ข้ึนทรงราชย สวนมาตรา ๒๒ กพ็ูดถึงวาตองมีกฎมณเฑียรบาล  

มาตรา ๑๘ กพ็ูดถึงหลักการตอเนื่อง จริง ๆ หลักใหญกค็ือมาตรา ๑๘ ทีพู่ดถึง แตมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 

คือขยายความวา ตอเนื่อง ตอเนื่องโดยวธิีไหน โดยวิธีกฎมณเฑียรบาล กฎมณเฑยีรบาลแลวทาํอยางไร  

ก็คือมาตรา ๒๓ ตองมีการอญัเชิญอะไรตออะไร มันเปน Process และเปนขั้นตอน เปนกระบวนการ  

ทีนีถ้าจะใช Keyword อันเดยีวไปใชทัง้ ๓ มาตราเลย ทีอ่าจารยพูดนีค้ืออยากจะใชคําเดียว ๓ มาตรานี้เลย 

ใชไหมครับ 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๘ นี่ความตอเนื่องในพระราชกรณียกิจใชไหมครับ สวนมาตรา ๒๒ 

ความตอเนื่องเปนเรื่องใหญกวาเลยนะครับ ตอเนื่องในการสืบราชสมบัติ เปนคนละเรื่องกันครับ  

แตวาอธิบายโดยใชหลักเดียวกัน คือหลกัใหมก็คือวา กิจการของรัฐตองตอเนื่องกันเสมอ ขาดตอนไมได  

ทานปญญา เชิญครับ 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ทานประธานครับ หลักเรื่องความตอเนื่องผมเขาใจวานาจะ

เปนเรื่องที่ตําแหนงผูดํารงตาํแหนงนั้นไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ได หรือตําแหนงนัน้วางอยู แลวไมมีการ

แตงตั้งผูดํารงตําแหนงเลย นาจะเปนหลักอยางนัน้ครับ เอาหลกัราชการธรรมดาปกติกอน ถาเปนอยางนัน้ 

ในมาตรา ๒๒ ไมใชเร่ืองหลกัสืบเนื่องอยางทีว่า เพราะมาตรา ๒๒ ถาดูแลวก็เสมือนกับเปนการแตงตั้ง

บุคคลเขาสูตําแหนง เหมือนกับการแตงตั้งขาราชการเขาสูตําแหนง เพราะฉะนัน้มาตรา ๒๒ เปนเรือ่งที ่

บอกวา ถาจะสืบราชสมบัตคิวรจะทาํอยางไร นัน่ก็คือการที่จะกําหนดวาจะแตงตัง้บุคคลเขาสูตําแหนงจะ

ทําอยางไร มาตรา ๒๓ ก็เหมือนกนัครับ จะเปนเรื่องที่จะแตงตั้งบุคคลขึ้นเปนพระมหากษัตริย ลักษณะจะ

เปนอยางนั้นนะครับ มาตรา ๒๔ ผมเห็นดวยวาเปนเรื่องการสืบเนื่อง เพราะถาหากวาในระหวางทีย่งัไมมี

การอัญเชิญพระรัชทายาทหรือผูสืบราชสันตติวงศข้ึนครองราชย ใครจะทําหนาที่ตอ ตรงนัน้จะมีชองวางอยู 
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วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐  

 

คนที่จะทาํหนาที่ก็คือองคมนตรี คืออะไรก็วาไป ผูสําเรจ็ราชการกว็าไป เพราะฉะนัน้มาตรา ๒๔ เปนหลกั

เร่ืองความตอเนื่อง แตมาตรา ๒๓ กับมาตรา ๒๒ นาจะไมใชแลวครับ เปนเรื่องของการแตงตั้งบุคคลเขาสู

ตําแหนง ถาเทียบกับระบบราชการปกต ิ 

  ประธาน  :  ผานนะครับ เพราะฉะนัน้มาตรา ๒๔ ตอเนื่อง มาตรา ๒๕ ตอเนื่อง เหลือ

มาตรา ๒๒ กบัมาตรา ๒๓ งวดเขามาแลวนะครับ  

 

          - ๘/๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                 นวพร ๘/๑  

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐   

 

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  มาตรา ๒๓ นาจะเปนกระบวนการ คืออานในนี้แลวมัน

จะเปนลกัษณะวา หากวางลงจะทําอยางไร ใครตองทําอะไรตออะไร มันจะเปน Process ของมันจนจบเลย 

ทีนีถ้าเราใชคาํวา รับรองบทบัญญัติวาดวย คือเจตนารมณนั้นเพื่อรับรองบทบัญญตัิวาดวยการอญัเชิญ 

องคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตตวิงศข้ึนครองราชยเปนพระมหากษัตริย ในกรณีพระราชบัลลังก

วางลง ผมวาก็ โอ.เค. แลว ใชไหมครับ จะแกหรือครับ อันนี้มาตรา ๒๓ นี ้ 

 ประธาน  :  ทานวัชรินทรเสนอใหคงเดิมวาเปนบทบัญญัติที่วาดวยการอัญเชิญ 

ใชไหมครับ   

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ครับ เพราะวามันเปน Process คือตองทาํอยางไร  

มันเปนขั้นตอน เปนรัฐพธิี ผมวามนัเปนรัฐพิธีทัง้หมดเลย  แตวาตอเนือ่งมันอยูมาตรา ๑๘ ใชไหมครับ  

กฎมณเฑียรบาล ซึง่ก็เปนหลักที่จะตัง้ สวนมาตรา ๒๓ นี้ก็สืบเนื่องจากมาตรา ๒๒ ผมวานาจะเปนอยางนั้น 

สืบเนื่องกันมา เพยีงแตเปนบอกถึงขัน้ตอนแคนั้นเองวาจะทาํอยางไร แตคําวา รับรองนี ่บทบัญญัติ เมื่อกี้

ทานคณิตใหแกเปนอะไร มาตรา ๒๓ ใหแกใชไหม 

 นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  มิไดครับ เมื่อกี้ผมพูดวาถามาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ แกนี่ กต็องดู 

Keyword วาคืออะไร มาตรา ๒๒ กับมาตรา ๒๓ ทนีี้พอจากทานปญญาบอกวา มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓  

จะตางกันกับมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕ ตรงนี ้ผมคอนขางจะเห็นดวยวาจริงเหมอืนกนันะ เพราะวา

หลักการเบื้องตนตางกัน เพราะฉะนัน้เมื่อตางกนัแลวจะมาเขียนเหมือนกนัก็อาจจะทําใหส่ือไมชัด ผมก็เลย

คิดวาถาอยางนั้นก็คงตองกลับไปใชมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ ตามเดิมหรือเปลา   

 ประธาน  :  แตสวนมาตรา ๒๔ นี่เปล่ียน มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕ นีห่ลักตอเนื่อง

เหมือนกนั 

 นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  มาตรา ๒๕ ตอเนื่อง แตมาตรา ๒๔ ผมกาํลงัอานอยูเหมือนกนัวา

ตอเนื่องหรือเปลา เพราะวาเนื่องจากมาตรา ๒๔ บอกวา กรณีไมมีอัญเชิญ ไมมีประกาศอัญเชญิ  

ใชไหมครับ ก็ใหองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการชั่วคราว ทนีี้เปนเรื่องเหมอืนกนักับวา เปนโดยอัตโนมัติ 

ตามหลกัเกณฑทีว่างเอาไว มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕   เพราะฉะนัน้มาตรา ๒๔ ก็อาจจะตอเนื่องได  

เพียงแตวาเปนเรื่องเกีย่วกับตําแหนงใหญ เลยทาํใหเราตองระวงันิดหนึง่  

 ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌครับ  

 นายประโภชฌ สภาวส ุ :  มาตรา ๒๓ นี ้เราก็เขียนตามที่นองเขาเขียนไวนี่ครับ ผมวา 

ก็ใชไดดีอาจจะปรับนิดหนอยนะครับ แลวผมก็เหน็ตามทางคุณปญญาดวยนะครับ ที่วามาตรา ๒๔  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                 นวพร ๘/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐   

 

ไมนาจะใช มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แตมาตรา ๒๕ นี่จะไปใชคําพูดที่เหมือนกษัตริยเลยหรือครับ นาจะ

เปลี่ยนคําพูดนิดหนึ่ง ตอเนือ่งเปนตาํแหนง ลอกนัมาแลวใชคําพูดเดียวกันกับตําแหนงของพระมหากษัตริย 

ตอเนื่องใชไหมครับ จะใชคําพูดเดียวกนักบัที่เราไดใช 

 ประธาน  :  เมื่อกี้เสนอไวใชคําวา เพื่อรับรองหลักความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาทีข่อง

พระมหากษัตริย คือ พระราชกรณียกิจ แตนี่เปนการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประธานองคมนตรทีี่เสนอไว 

คืออันนี้ครับ อันนี้มาตรา ๒๕ เพื่อรับรองหลักความตอเนื่องในการปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงประธาน

องคมนตรี อันนี้คือสวนที่เปน Status เปนสถานะที่ดูแตกตางกันอยูนะครับ เพื่อรับรองหลักความตอเนื่อง 

ในการปฏิบัตหินาที่ในตําแหนงประธานองคมนตรี อันนีท้ี่ผมเสนอไว ทีนี้เมื่อสักครูนี้เรากาํลังพูดถึง 

มาตรา ๒๒ ดูเหมือนวามาตรา ๒๒ อยากจะใหคงไววาพูดถึงเรื่องนี้ตามทีเ่ขียนนี่ เพื่อใหการสืบราชสมบัติ

เปนไปตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ แลวก็ตัดคําวา พทุธศกัราช ๒๔๖๗ ออก แลวก็

เขียนตอมาวา ซึ่งเปน อันนี้กต็องเขียนตอแลว ซึง่เปนพระราชอํานาจของพระมหากษตัริยโดยเฉพาะ นี ่ 

ดูเหมือนวาเราจะเอาไวตามนี้ โอ.เค. อันนีเ้รายืนยันแลวพิจารณารอบคอบแลวนะครับ อันนีเ้อาตามนี ้ 

ทีนีพ้อมาถึงมาตรา ๒๓ เจตนารมณในมาตรา ๒๓ ตกลงวา ก็อยากจะใหเขียนวาเปนบทบัญญัตทิีว่าดวย

การอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศข้ึนครองราชยเปนพระมหากษัตริย ในกรณีที ่

ราชบัลลังกหากวางลง ที่ใหเติมคําวา หาก เอาไวใชไหมครับ ไมทราบวาจะใหยนืตามนี้ใชไหมครับ โอ.เค. 

เอาตามนี้นะครับ แลวก็เหลอืมาตรา ๒๔  มาตราเดียวแลวครับ เชิญครับ  

 นายปญญา ประเสริฐศรี  :  ในมาตรา ๒๓ นี้ เราจะใชคาํวา ข้ึนครองราชย หรือใชคําวา 

ข้ึนทรงราชย ในตัวบทใชคําวา ข้ึนทรงราชย  

 ประธาน  :  เอาขึ้น ทรงราชย ครับ ใชครับ ข้ึนทรงราชย เพราะวาขางหลังก็ยงั หากวางลง  

เราเอาขึ้น ทรงราชย ดวยนะครับ เอาเหมือนตัวบทดีกวานะครับ เพราะ Keyword เรามีแลว เร่ืองอญัเชิญ 

องคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตตวิงศอยูแลวนะครับ อันนี้ขอเปนขึ้นทรงราชย ขอบคุณครับ  

ข้ึนทรงราชยนะครับ  ข้ึนครองราชย คือสมยัที่เราเรียนหนังสือ เราไมเคยเรียนหนงัสอืช้ันประถมแลวใชคําวา  

ข้ึนทรงราชย เลย ข้ึนครองราชย ตลอด ไมเปนไรครับ เอาขึ้นทรงราชยก็แลวกนันะครับ ทีนีก้็เหลือ 

มาตรา ๒๔ จะเลือกอยางไรดี จะเลือกใช Concept เร่ืองความตอเนื่องหรือวาจะเอาอยางที่เสนอมาใน

เอกสารนีน้ะครับ   

 นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ตอเนื่องไดนะครับ เปนมาตรา ๒๕ เพียงแตเปลีย่น

ตําแหนงประธานองคมนตรี ก็เปน ผูสําเร็จราชการแทนพระองค   

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                 นวพร ๘/๓ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐   

 

 ประธาน  :  ซึ่งผูสําเร็จราชการแทนพระองค ก็คือตองทาํ ก็ใชคําวา ผูปฏิบัติหนาที ่

หรือเปลา ไมรูวาใชคําถูกหรือเปลา ผมไมรูวาใคร อันนี้ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค

เปนชั่วคราวไปพลางกอนใชไหมครับ วรรคหนึง่วาอยางนั้น ทนีี้วรรคสองใครบางตามมาตรา ๒๔ ที่เปน

ผูสําเร็จราชการแทนพระองค เรามพีระบรมวงศานุวงศอยูในนี้บางหรือเปลา เพราะเรากําลงัใชคําวา  

ผูปฏิบัติหนาที ่มีไหมครับ ไมมีใชไหมครับ มีแตประธานองคมนตรีใชไหมครับ โอ.เค. ถาอยางนัน้มาตรา ๒๔  

มาตรา ๒๕ เขยีนเหมือนกนัไดไหมครับ เปน ตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือมาตรา ๒๔ จะเปนองคมนตรีคนธรรมดา คือจะไมใช

เปนพระรัชทายาท  

 ประธาน  :  เร่ิมมาตรา ๒๔ กอนวา ใหประธานองคมนตรีปฏิบัติหนาที่ พอมาตรา ๒๕ นี ่

ถาไมมีประธานองคมนตรีก็ใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูนี ่เลือกองคมนตรีข้ึนมาคนหนึ่ง  

 นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  โอ.เค. ครับ  

 ประธาน  :  ตรงนี้สรุปแลวในเจตนารมณก็เขียนวา เพื่อรับรองหลักความตอเนื่องในการ

ปฏิบัติหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคของประธานองคมนตรี อยางนี้ไดไหมครับ เพื่อรับรองหลักความ

ตอเนื่องในการปฏิบัติหนาทีผู่สําเร็จราชการแทนพระองคของประธานองคมนตรีนะครับ  

 นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  คําวา ของประธานองคมนตรี ผมขออนุญาตตัดครับ เพราะวา

บังเอิญวรรคทายของมาตรา ๒๔ บอกใหไปเอามาตรา ๒๐ วรรคสามมาบังคับ พอมาตรา ๒๐ วรรคสาม 

ก็เปนเรื่ององคมนตรีอีกเหมือนกนัครับ   

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้กเ็อาเปนวา เพื่อรับรองหลักความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที ่

ผูสําเร็จราชการแทนพระองคจบเลยนะครับ ผมจะขออนญุาตหารือครับ คือ ตอนนี้คณะอนุกรรมาธิการมีอยู

ทั้งหมด ๕ คนพอดี ถาไมมีคนทวงเรื่ององคประชุม ผมจะขออนุญาตขอใหทานใดทานหนึ่งชวยเปนประธาน 

ถาจะประชมุตอ แตดูเหมือนเราเคยตกลงกนัวา เราจะไมประชุมยาวไป แตผมเกรงใจวาวนันี้ทานเดินทางมา

นี่ลําบากมาก แตวาผมอยูตอไมไดจริง ๆ คือถาประสงคจะประชุมตอ ผมจะขออนุญาตใหในที่ประชุม 

นี่เลือกคนหนึง่ทาํหนาที่เปนประธานในที่ประชุมตอ เวนแตวาเราจะปดประชุม แลวกน็ัดประชุมคร้ังตอไป 

พอดีผมตองเขาไปที่มหาวิทยาลัยแลวนะครับ ผมขออนุญาตหารือครับวา ไมทราบวาหลายทานที่เขามา

วันนี้เขามาลําบากมากเลยนะครับ ทานประสงคอยากจะใหประชุมตอไหมครับ ถาประชุมตอผมอยากจะ

ขอใหทานหนึง่ชวยทาํหนาที่เปนประธานใหหนอยนะครับ  

 นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  อยางนี้ก็แลวกันครับ คือจริง ๆ แลวถาขาดอาจารยคนเดียวเหลือ  

๔ คนยงัไมนาเกลียด พอดีทานประโภชฌก็ติด แลวทานคิดวาเพิม่วนัดีกวา ผมวากเ็ห็นดวยเพิ่มวนัดีกวา  

จะไดหลาย ๆ หัว เพราะเรื่องตรงนี้เราก็อยากจะใหดีที่สุดเหมือนกันครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                 นวพร ๘/๔ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐   

 

 ประธาน  :  เพิ่มวันใชไหมครับ เอาอยางนีก้อนนะครับวากอนที่จะเพิม่วัน เขาใจวาเรา

พิจารณาหมดแลวทั้งหมวด ๑ และหมวด ๒ ใชไหมครับ เพราะฉะนัน้ในการรายงานความคืบหนาครั้งตอไป

ซึ่งหมายความวาครั้งตอไปของคณะกรรมาธิการนี ่วนัที่ ๒๒ มิถนุายน จะตองเอา ๒ หมวดนี้ไปเสนอ

คณะกรรมาธกิาร ขอเปนมติอยางนี้กอนนะครับ เพราะวาเราตองมีความคืบหนาแลวไปเขาชุดโนน ไปเขา 

ทีละหมวด ๒ หมวดก็ยังดนีะครับ แตคร้ังนี้เขาไป ๒ หมวดเลย จะขออยางนี้กอนนะครับ เพราะฉะนัน้ 

ปรับปรุงเอกสารนี่เราดูรอบหนึง่ทบทวนรอบหนึง่แลวเอาเขาคณะกรรมาธิการเลย  เอาอยางนีก้อนนะครับ 

แลวก็คร้ังตอไปหมวดไหนเดีย๋วคอยหารือกนั ทีนี้เร่ืองสําคัญเรื่องหนึง่กอน เดี๋ยวหลายทานอาจจะตองรีบ

ออกไปกอน การนัดประชุมคร้ังตอไปหรือการเพิ่ม คืออยากใหชวยพิจารณาวาเราจะเพิ่มวนัประชุม  

สัปดาหหนึง่ ๒ คร้ังนี ่จะหาวันไหนที่วางตรงกันไดหรือไม จะขออนุญาตหารือครับ อยางวันนีว้ันที่ ๑๑ แลว

ใชไหมครับ หมายความวาอยางเชน ในสัปดาหนี้เลยจะมวีันไหนที่จะประชุมไดอีกไหมครับ ทานประโภชฌ

ไมสะดวกใชไหมครับ ไมอยูนะครับ ผมไปวันที่ ๑๓ กลับวันที่ ๑๔ ทานวัชรินทรก็ไปครับ หมายถงึวา 

สัปดาหหนาเราจะพยายามบริหารเวลาใหประชุมได ๒ หน ทนีี้สัปดาหหนานี่จะขอประชุมวนัจันทรที่ ๑๘   

มิถุนายน ที่เราประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬกิาเปนประจํานี่ ทานสะดวกกันนะครับ วนัจันทรที่ ๑๘ เราประชุม 

ทีนีห้ลังจากวนัจันทรที ่๑๘ แลว จะมีไดอีกไหมครับ คือถาเปนตอนเยน็นะครับ วนัพฤหัสบดีที ่๒๑ หรือ 

วันศุกรที่ ๒๒  นีพ่อจะไดไหมครับ คือวันพธุถาหลีกเลีย่งไดควรจะหลีกเลี่ยงดวยนะครับ เพราะวาจะเอารถ

เขามายากมาก เพราะมีประชุม สนช. ดวย วนัพฤหัสบดีหรือวันศกุรชวงเยน็พอจะสะดวกไหมครับ  ผมขอวา

วันพฤหัสบดีที ่๒๑ มิถนุายน ผมไดหมดเลย ตั้งแตชวงเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกาเปนตนไปไดหมดเลย แตผม

เกรงวาทานทัง้หลายจะมาไมได ดังนัน้เอาอยางนี้กอนนะครับ สมมุติเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา มีใครไมสะดวก

ไหมครับที่นัง่อยูที่เปนคณะอนุกรรมาธกิาร คือตําแหนงตองยึดคณะอนุกรรมาธกิารไวกอน เพราะนับ 

องคประชุมเขานับอนุกรรมาธิการตองไมต่าํกวา ๕ ทานนะครับ เฉพาะอนุกรรมาธิการเปนหลักไวกอน  

ถาไดจะไดไมตองเปนตอนเย็น เอาเวลาไหนครับ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬกิา หรือเวลา ๑๓.๓๐ นาฬกิา 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกานะครบั บายโมงเดี๋ยวขลุกขลักหลายเรื่อง เร่ืองสถานที่ดวย เอา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  

ไดไหมครับ เทากับวาเรานัดประชุมคร้ังตอไปวันจนัทรที่ ๑๘ แลววันที ่๒๑ กม็ีหนหนึง่เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

ไดไหมครับ ขอบพระคุณครับ นัดเสริมนี่คงตองนัดเปนครั้ง ๆ ไป และเปนหลกัการคงจะยากครับ วันที่ ๑๘ 

แลวก็วนัที ่๒๑ ผมยังสงสัยอยูนะครับวา ตอไปเปนหมวด ๔ ใชไหมครบั เพราะวาหมวดทีท่ํามาหมวด ๔ 

แลวหลังจากนีห้มวดอะไรชวยอธิบายนิดหนึ่ง  

 นายนพรัตน วจิิตรพันธุ  :  กไ็ปกรอบ ๒ แลวกรอบ ๓ ใหงานไล ๆ กนัครับ ตอนนี้กาํลัง

ดําเนนิการอยูครับ   

 ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌครับ                                                             - ๙/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                              อารีรัตน ๙/๑ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐  

 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ระหวางที่มีการอภิปรายในสภาไมทราบวาพวกเรามทีีมทีจ่ะ 

  เจาหนาที ่ :  มีคนนัง่ฟงอยูคะ  

นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  มีอยูใชไหมครบั กรอบ ๑ กรอบ ๒ มีอยูแลวครับ หรือวา 

ที่นองทีม่าเสรมิมีเจตนา เพือ่ตรงนี้ดวยครบั  

  ประธาน  :  ผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีน กรอบ ๑ มาเสริมไดอีก ๑ คน แลวกรอบ ๒ มาเสริมได

อีก ๒ คน เพราะวาเขารูซึง้แลววากรอบ ๒ หนกัหนาสาหสัแคไหน สัปดาหหนามีกรอบไหนมาเพิม่ 

อีกคนหนึ่งครบั   

  เจาหนาที ่ :  กรอบ ๒  

  ประธาน  :  กรอบ ๒ จะม ี๒ บวก ๒ บวก ๑ เปน ๕ เขามีอยูแลว ๒ วนันี้มาอีก ๒  

แลวสัปดาหหนามมีาอีก ๑ เปน ๕ แลวกรอบ ๑ จะม ี๒ บวก ๑ เปน ๓ สวนกรอบ ๓ ก็ยังมี ๒ บวก ๐ เปน 

๒ โอ.เค. เพราะฉะนัน้ในครั้งหนาจะเปนการพิจารณา โดยขอดูเร่ืองที่เราจะเสนอเขากรรมาธิการดวย แลวก็

จะพิจารณาตอที่หมวด ๔ นะครับ ขอบพระคุณมากครับ ทานวัชรินทร เชิญครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือที่เอาเขากรรมาธิการ อยากจะใหใชคําวา ราง  

อยาเพิ่งเปนตวัจริง  

  ประธาน  :  มนัตองมีใบปะหนาวาเสนอโดยคณะอนุกรรมาธิการ เสนอตอ

คณะกรรมาธกิาร เอกสารกจ็ะอธิบายวายงัไมใชของคณะกรรมาธกิาร แตเปนเรื่องที่ไดผานการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมาธิการ มีใบปะหนาใหชดัเจนหนอย ไมอยางนัน้เดี๋ยวไมรูวามนัอยูในขั้นตอนไหน 

แบบฟอรมในใบปะหนาก็คงจะอยางที่เราเคยเขียนเปนตัวอยาง ก็ตองทาํใหถกูตอง ถาหลงตรงนัน้จะหลง

กันหมดเลย ใบปะหนาก็สําคัญ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือถาเขียนราง ก็แสดงวาเรายงัไม  

  ประธาน  :  มคีําวา ราง ดวยก็ไดนะครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ครับ ผมอยากใหเขียน  

ประธาน  :  เพราะอยางไรก็เปนรางที่เสนอตอคณะกรรมาธิการอยูแลวนะครับ  

ทานวัชรินทรขอวา ใหมีคําวา ราง ไวดวยนะครับ ที่จริงตามขั้นตอน ถงึไมใสวา ราง กรรมาธิการมสิีทธิแก 

ทุกคําอยูแลวนะครับ ที่จริงถาไมเขียนนะครับ   

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มันคลายอยางไรวา อันไหนจริง อันไหนราง  

ถาเราเขยีนรางกอนถามีการแกไขมันก็จะงาย ถามนัมหีัวอยูวา เปนรางมันก็จะ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                             อารีรัตน ๙/๒ 

วันจนัทรที่ ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๐  

 

  ประธาน  :   เติมคําวา ราง ไวดวย แตที่สําคัญที่สุด ก็คอืวันที่ แลวก็ใครเสนอใคร อยาให

ผิดตัว ถาผิดตวัแลวงงเลยครบัวา อันนี้ของใคร อะไรกันแน เอกสารเดี๋ยวนี้มนัใชคอมพิวเตอรมนัหนาตา

เหมือนกนัหมดนะครับ ขออนุญาตปดประชุมนะครับ ขอบพระคุณมากครับ  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

 

                                                              

  

 


